
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ ที่ว่าการอ าเภอประจนัตคาม จงัหวัดปราจนีบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ท่ีต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป  

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก
เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง ๓ แห่ง และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบ
ซากโบราณสถานในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง  
ท้ังยังเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติ

 
 

 
  
 

 



๒ 
 

เขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ าค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของ
ประเทศและของโลกอีกด้วย แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการ 
ยุบรวมจังหวัดนครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศตกต่ าระหว่างสงคราม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จึงมีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่  
ท าให้เกิดปัญหาในการปกครองและให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอ าเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
มาก จึงได้มีการตราพระราชบญัญตัิฯ ให้แยกบางอ าเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว
รวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้วในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี ถูกพัฒนา
จนกลายเป็นหัวเมืองรอง ในด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญของภูมิภาค มีการลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้เกิด
นิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่มากมาย ท าให้ภาพรวมในจังหวัดดีขึ้น รายได้ต่อปีต่อหัวของประชากร
เฉลี่ย ๓๖๐,๐๐๐ – ๓๘๐,๐๐๐ อยู่ในอันดับ ๖ ของประเทศไทย 
 
 ตราประจ าจังหวัด 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

  
 ดอกไม้ประจ าจังหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เป็นรูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิปลูกไว้ที่ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ 
เป็นสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาที่ เชิดหน้าชูตาของจังหวัด
ปราจีนบุรีเพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณทูตจากอินเดีย ซึ่งมา
เผยแพร่พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. ๕๐๐ ได้น าพันธุ์มาจากพระศรีมหา
โพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับ
บ าเพ็ญธรรมจนส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้
เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องที่และต่างท้องที่และมี
การจัดงานนมัสการเป็นประจ าทุกปี  

 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือ ดอกปีบ 
ชื่อสามัญ   Cork Tree 

ดอกปีบ หรือภาคเหนือเรียกว่า กาซะลอง กาดสะลอง  ภาคกลางเรียก
ปบี  ภาษากะเหรี่ยง (กาญจนบุรี) เรียกว่า เด็กดองโห่ 
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ล าต้นสูง
ประมาณ ๑๐ - ๒๐ เมตร เปลือกล าต้นสีเทาขรุขระ ใบออกเป็นช่อ 
ลักษณะใบกลมรี ขอบใบเรียบโคนใบมน ใต้ใบเห็นเส้นใบชัดเจน ดอก
ออกเป็นช่อตั้งตรง ลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ ๒ – ๓ นิ้ว สีขาว
ปนเหลืองขนาด ๒ เซนติเมตร ปลายกลีบดอกเป็นแฉก ๕ แฉก ตรง
กลางดอกมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียติดอยู่ด้านในใกล้ปากท่อ ผลมี
ลักษณะเป็นฝักแบน ภายในมีเมล็ดลักษณะแบนขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเมล็ดและการปักช า เหมาะที่จะปลูกในพ้ืนที่ที่มีดินร่วนซุย 
แสงแดดจัดหรือกลางแจ้งมีถิ่นก าเนิดในประเทศไทยและประเทศ
พม่า 



๓ 
 

 ธงประจ าจังหวัด 
 

      สีประจ าจังหวัด       คือสีแดงเหลือง 
      ธงประจ าจังหวัดปราจีนบุรี      
      ขนาดพื้นธงกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร ลกัษณะพื้นธง   
      ตอนตน้มีพ้ืนสแีดงซึง่ก าหนดเปน็สีประจ าภาค กว้าง/ ยาวด้านละ  
      ๑.๕๐ เมตร มรีูปต้นโพธิ์อยู่ในกรอบวงกลมเส้นผา่นศูนย์กลาง ๘๕  

 เซนติเมตร ส าหรับพืน้ที่ธงทีเ่หลือเป็นสีเหลือง 
 

 ค าขวัญจังหวัดปราจีนบุร ี
“ศรมีหาโพธิ์คูบ่้าน  ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม่ลือเลือ่ง เขตเมืองทวารวดี” 
 
ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรีมีความเจริญมีการลงทุนจากต่างประเทศปีละจ านวนมาก 

และมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมมากมาย เช่น นิคม ๓๐๔ นิคมกบินทร์บุรีและนิคมโรจนะ ซึ่งย้าย
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงโรงงานที่มาจากในประเทศและนอกประเทศอย่างญี่ปุ่น  จีน 
ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เนื่องจากท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวง ใกล้ท่าเรือท่ีใช้ส่งออก และเส้นทางส าคัญ 
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ปัจจุบันปราจีนบุรีเป็นจังหวัด ท่ีมีบทบาทและ
ส าคัญท่ีสุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการคมนาคม  ด้าน
เกษตรกรรม จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวนมาก ทั้งพ้ืนที่ปลูกข้าว ท านา ท าสวนผลไม้  
ท าให้ปราจีนบุรีมีผลผลิตข้าวท่ีมีเม็ดสวยและอร่อยนุ่ม กับผลไม้ชื่อดัง เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง
มะยงชิด ผลไม้ท่ีมีราคาดี ท ารายได้สู่ประชากรในจังหวัดอย่างมาก  

ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบรุีมีแหล่งท่องเที่ยวเชงิผจญภัยท่ีรูจ้ักไปท่ัวโลกอย่างแกง่หินเพงิ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความท้าทายเป็นระดับยาก และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเมือง
ศรีมโหสถอายุกว่าพันปี นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรียังเป็นจังหวัดที่มีน้ าตกมากท่ีสุดในประเทศไทย 
เนื่องจากปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากท่ีสุด ครอบคลุมท้ัง ๓ อ าเภอของจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๔,๗๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๐๕๔,๔๔๙ ไร่ 
จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๔๕ ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ 
อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอนาดี ๖๔ ต าบล ๑๐๘ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ เทศบาล
เมือง ๑๔ เทศบาลต าบล ๕๕ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 



๔ 
 

อาณาเขต 

» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดนครราชศรีมา 
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสะแก้ว 
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก 

 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอ
ประจันตคามที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาค
ส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบ 
ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  

๘. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                    แบบสอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์      อืน่ ๆ 
 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๗๓ 
๒๗ 

๗๓.๐๐ 
๒๗.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๗๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๓) รองลงมา ได้แก่ 
เพศหญิง จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗)   

 
 

 
 

http://www.sawadee.co.th/hotel/nakhon-ratchasima
http://www.sawadee.co.th/hotel/chachoengsao
http://www.sawadee.co.th/hotel/nakhon-nayok


๕ 
 

 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

๓๕ 
๓๕  
๑๓ 
๙ 
๘ 

๓๕.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๙.๐๐ 
๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี และ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๓๕ คน เท่ากัน  
(คิดเป็นร้อยละ ๓๕) รองลงมา ได้แก่ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๓ คน) มากกว่า 
๖๐ ปี จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙) และอายุ ๒๑ – ๓๐ ป ีจ านวน ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) ตามล าดับ 

 ๓. ระดับการศกึษา 
   

 

  

  

 

 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐) 
รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๔) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๗ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๗) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) และประถมศึกษา จ านวน ๑ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑) ตามล าดับ 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่น ๆ  

๓๗ 
๒๑ 
๑๙ 
๑๔ 
๙ 

๓๗.๐๐ 
๒๑.๐๐ 
๑๙.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๙.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
สูงกว่าปรญิญาตรี

ประถมศกึษา 

๔๐ 
๓๔ 
๑๗ 
๘ 
๑ 

๔๐.๐๐ 
๓๔.๐๐ 
๑๗.๐๐ 
๘.๐๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 



๖ 
 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๓๗) รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม จ านวน ๒๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๑) ค้าขาย จ านวน ๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๑๙) รับจ้าง จ านวน ๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔) และอื่น ๆ จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙) ตามล าดับ 
    
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

สื่อสิ่งพิมพ์ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน ์

บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
อื่น ๆ  

๗๓.๐๐ 
๓๘.๐๐ 
๓๗.๐๐ 
๓๖.๐๐ 
๕.๐๐ 

  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๗๓ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓) รองลงมา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน ๓๘ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๓๘) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๗) บุคลากร
ภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน จ านวน ๓๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖) และอื่นๆ จ านวน 
๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕) ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน จังหวดัชลบรุ ี
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๕.๐๐ ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองใน 
    ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ 
    ประมขุ 

๗๔.๔๐ มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๖.๘๐ ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภา 
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๖๔.๐๐ ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรู้ 
    และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
    ในการด าเนนิชวีิต 

๖๗.๔๐ ปานกลาง 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
    พบประชาชน 

๗๓.๐๐ มาก 

รวม ๖๔.๐๐ ปานกลาง 
 



๗ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวุฒิสภาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
๖๔.๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ร้อยละ ๗๗.๔๐ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ร้อยละ ๗๓.๐๐ ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินชีวิต ร้อยละ ๖๗.๔๐ ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ร้อยละ 
๖๖.๘๐ ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ร้อยละ ๖๔.๐๐ และท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ร้อยละ ๕๕.๐๐ ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง  

 ๑. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิม 
 ๒. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายด้านการจราจร และการขนส่ง 
 ๓. แก้ไขโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๔. แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕. ปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจ  
 ๖. แก้ปัญหาด้านการเหลื่อมล้ าทางสังคม               
 ๗. อยากให้มีระเบียบ และกฎหมายในการช่วยเหลือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเรื่องของสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร  
 ๘. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการขมขืนเด็กและสตรี โดยเพ่ิมโทษให้หนักที่สุด 
 ๙. ปฏิรูประบบต ารวจ เป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 ๑๐. กระทรวงศึกษาไม่ควรยุบโรงเรียนเล็กในชนบท เนื่องจากโรงเรียนที่ยุบตัวลงกลายเป็น
สถานที่มั่วสุมของเด็กวัยรุ่น และเป็นการเพ่ิมรายจ่ายให้ผู้ปกครองต้องส่งลูกหลาน เข้าไปเรียนในตัวอ าเภอ 
หรือตัวจังหวัด 
 ๑๑. เรื่องการก าหนดอายุของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ควรให้มีการเพ่ิมโทษ 
 ๑๒. แก้ไขกฎหมายให้มีความเป็นธรรมกับประชาชน 
 ๑๓. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 



๘ 
 

 

   ประชาชนทัว่ไป          เด็ก – เยาวชน           ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ 

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผูว้่าราชการจังหวัดปราจันบุรี รอง ผอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี 
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้การต ารวจภูธร
จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทน ผอ. 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อ านวยการ
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานฤบดินทรจินดา ผู้แทนผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานปราจีนบุรี ผอ.ส านักงานก่อ สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่  ๗  ผอ. ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท์ี่ 
๑ ปราจีนบุรี  ผอ. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน นายอ าเภอประจันตคาม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 -  สื่อมวลชน  ได้แก่ สวท.สระแก้ว ส านักประชาสัมพันธ์ เขต ๗ (live สด) NBT ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ส านักข่าวบูรพาทีวีออนไลน์ ส านักข่าว PoliceMagazine ๒๔ ออนไลน์  
ข่าวเด่นประเด็นดัง ส านักข่าว TIGERNEWS วิทยุ คลื่น FM 91.25  Zapfm Zap  
 
๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้ง  
ได้แสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่  เพื่อ
จะได้น ามาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 นอกจากนี้ยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม 
อีกทั้งยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท่ีต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภา
ได้รับทราบถึงความเดือดร้อน เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป  

 
 

 
 

 
 

 
 



๙ 
 

    ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

   

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

 
๑๑. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 เมื่อคณะกรรมการฯ เดินทางมาถึงอ าเภอประจันตคาม ได้ร่วมกิจกรรม “โครงการตู้ปันสุข
ประจันตคาม” โดยสนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภค เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ดูแลโครงการ 
คือ นายวสันต์ วณิชชากร เพ่ือสานต่อโครงการตู้ปันสุขต่อไป  
 

    
 

    

 
 

 
 



๑๐ 
 

 จากนั้นคณะฯ เดินทางต่อไปยังที่ว่าการอ าเภอประจันตคามเพ่ือร่วมพบปะกับประชาชน และ
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม จ านวน ๑๐๐ ชุด และจึงร่วมหารือกับ
ส่วนราชการและประชาชน  
 
การหารือกับส่วนราชการ 

 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกที่ร่วมลงพ้ืนที่  

ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย  
(๑) พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร    สมาชิกวุฒิสภา  
(๒) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา   สมาชิกวุฒิสภา 
(๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา 
(๔) นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) พลเอก นาวนิ ด าริกาญจน ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๖) พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๗) พลเรือโท สนธยา นอ้ยฉายา   สมาชิกวุฒิสภา 
(๘) นายสุรเดช จริัฐติเจรญิ   สมาชิกวุฒิสภา 
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโสภณ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  โดยได้บอกเล่าข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
ปราจีนบุรี สรุปได้ดังนี้ 

- ประวัติศาสตร ์
 จังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทราวดี และมีการพัฒนาการ

ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ ๘๐๐ ปีก่อน ปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมือง
ศรีมโหสถ” ที่ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถที่บริเวณ
บ้านโคกขวาง อ าเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถอีกด้วย 
บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจ และโบราณวัตถุ 
ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องส าริด เครื่องมือ เครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

ในสมัยต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกงเช่นปัจจุบัน ในสมัย
อยุธยา เรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ 
“มณฑลปราจิณ” จวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมี
ฐานะเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนค าว่า เมืองเป็นจังหวัด จึงมีชื่อ
เรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 



๑๑ 
 

 - อาณาเขตที่ตั้ง (แผนภาพ) 
 

 
 
 
 - สถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญ อาท ิ

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกที่เจ้าพระยา
อภัยภูเบศรสร้างขึ้นโดยทรัพย์สินส่วนตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานแล้ว ภายในตึกจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยจะเป็นศูนย์การรวบรวม
อนุรักษ์ต าราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็น
แหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร 
และการแพทย์ของท้องถิ่น  

วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง ภายในวัดมีพระพุทธรูป ๓ องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตาม
ริมแม่น้ า คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า “พระสิริมงคลนิมิต” พระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาท 
พระนามว่า “พระสรรพสิทธนิาวา” พระพุทธรูปปางประทับนอน พระนามว่า “พระมหาชินไสยาสน์” ภายในวัด
มีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ  

น้ าตก จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีน้ าตกมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะที่อ าเภอประจันตคาม 
ซึ่งได้มีข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่า อ าเภอประจันตคาม ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอ าเภอที่มีน้ าตกมากที่สุด
ในประเทศไทย โดยมีน้ าตกน้อยใหญ่อยู่ภายในอ าเภอมากถึง ๑๗ แห่ง 

 
จากนั้น เป็นการบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด โดยเปิดวีดิทัศน์ มีความยาว ๕ นาที 
 



๑๒ 
 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับแล้ว พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  รองประธาน
คณะกรรมการ คนที่หน่ึง ในฐานะหัวหน้าคณะ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมเปิดโครงการ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

ขอสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการจังหวัด  
ส่วนราชการระดับพ้ืนที่ พ่ีน้องประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่าน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้มาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ซึ่งช่วงเช้าคณะ
สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปเปิดตู้ปันสุขบริเวณตลาดอ าเภอจันตคาม ได้เห็นความสวยงามการจัดระบบ
ที่ดี ความมีน้ าใจของพ่ีน้องประชาชนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันของใส่ตู้ปันสุข และผู้ที่มา 
รับของจากตู้ปันสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส คณะฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประชาชนที่มารับของจากตู้ปันสุข ก็พบว่า ทุกท่านมีความสุขจากการได้รับการแบ่งปันและ
หากมีมากแล้วก็ยินดีแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป  

นอกจากนี้ จากการรับฟังการรายงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์
ของจังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและคนไทยทั้งประเทศ 
ซึ่งจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญ ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาและ
เทิดทูนเชิดชูประวัติศาสตร์นี้ไว้ ถือเป็นจุดเด่นของจังหวัด และขอแสดงความดีใจกับพ่ีน้องประชาชน  
ในพ้ืนที่ ที่มีผูว้่าราชการจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ มีศักยภาพ มีความเป็นผู้น าและสามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ 
ให้เข้าใจและรับฟังได้อย่างซาบซึ้งถือเป็นความโชคดีของประชาชนในจังหวัดนี้เป็นอย่างมาก 

ส าหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก มีเป้าหมายเพ่ือมารับฟัง
ปัญหาด้านข้อกฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการติดตามภารกิจ 
ในเรื่องของการปฏิรูปประเทศ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับทราบข้อมูลปัญหาข้อขัดข้อง
ข้อติดขัด และเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเช่น การด าเนินชีวิตประจ าวัน การด าเนินงานของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เราจะมาช่วยกันแก้ไขภายใต้อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ  
ที่เกี่ยวข้องน้อยมาก จะสามารถด าเนินการได้ในส่วนงานด้านนิติบัญญัติ นั่นคือ การเชิญส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องมาหารือและบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ส่วนราชการต่างกระทรวงกัน อาจจะ
คุยกันไม่ถนัด วุฒิสภาจะเป็นตัวกลางเชิญมาพูดคุยหารือ ให้ข้อคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน ถ้าเกิน  
ขีดความสามารถที่จะหาทางออกได้ก็จะส่งเรื่องให้รัฐบาลไปด าเนินการแก้ไข ซึ่งวุฒิสภามีคณะกรรมาธิการ 
ก็จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดส่งให้รัฐบาล ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารตัดสินใจ
ว่าจะแก้ไขอย่างไรตอ่ไป ทั้งนี้ วุฒิสภาได้บอกผ่านพ่ีน้องประชาชนมาตลอดทุกจังหวัดที่ลงพ้ืนที่ว่า หากมี
ปัญหาความเดือดร้อนสามารถฝากผ่านวุฒิสภาได้ แต่อย่างไรในทุกปัญหานั้น ขอให้ส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดในพ้ืนที่ให้ท่านได้รับทราบปัญหาไว้ด้วย  

การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ มีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากทุกท่านคือ งบประมาณ ๔ แสนล้านบาท เพื่อแก้ไข
ปัญหา covid รัฐบาลได้อนุมัติโครงการ ๒ โครงการหลัก คือ โครงการ ๑ ต าบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการโคกหนองนาโมเดล ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการแทบทุกต าบล อาทิ ต าบล
กบินทร์ ต าบลเขาไม้แก้ว ต าบลบ่อทอง ต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลลาดตะเคียน ต าบลวังดาล 
ต าบลวังท่าช้าง ต าบลหนองกี่ ต าบลประจันตคาม เป็นต้น ซึ่งแนวคิดของรัฐบาล คือ สร้างต าบลเข้มแข็ง 



๑๓ 
 

โดยจัดสรรงบประมาณลงสู่ระดับต าบลให้บริหารจัดการเอง แต่รัฐบาลก็หวังให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการด้วย เพราะฉะนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด จ าเป็นต้อง
เตรียมการรองรับภารกิจดังกล่าวด้วย   

จากนั้นได้น าเสนอวีดิทัศน์หน้าที่และอ านาจวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้กับส่วนราชการและ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้  
  
 
๑. แผนพัฒนาอ าเภอประจนัตคาม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
    เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 
 

 น าเสนอข้อมูลโดย นายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม โดยสรุปได้ดังนี้  

 อ าเภอประจันตคามเป็นอ าเภอที่มีน้ าตกมากที่สุดในประเทศไทย มากถึง ๑๗ แห่ง เพราะฉะนั้น สิ่งที่
อ าเภอประจันตคามพยายามผลักดัน คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดท าแผนที่เน้นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์อ าเภอประจันตคาม “เป็นเมืองแหล่งหัตถกรรมไม้ไผ่ พันธุ์ไม้ประดับ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเพ่ิมขีดความสามารถผลผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมหัตถกรรมการเกษตร 

และศิลปะประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ทุกหมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  
 เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 พันธกิจ  
 ๑) สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่าโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
 ๒) พัฒนา สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอ าเภอ รวมทั้ง
ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓) สนับสนุน และส่งเสริมโครงการสร้างบริการพื้นฐาน รวมถึงการผลิต ภาคเกษตรกรรมที่ปลอด
สารพิษ 
 ๔) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และขบวนการมีส่วนร่วมสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อานวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครอง



๑๔ 
 

   

ความปลอดภัยทางสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
อย่างสูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปา้ประสงค์รวม 
๑) ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การคา้ และการบริการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
๒) ประชาชนมรีายไดแ้ละจติสานกึในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษเ์พิ่มขึ้น 
๓) การฟ้ืนฟูและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน ์และการ

พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน 
๔) การมีสว่นร่วมในการบรกิารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

 
การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning) 

แผนก้าวย่าง ๓ ระยะ – ๓ Horizons Plan 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี

 
ระยะใกล้ (ปัจจุบัน)       ระยะกลาง                     ระยะไกล 

- ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดตั้งศนูย์การเรียนรู้โครงการ 
  ตามแนวพระราชด าริใหค้รบ 
  ทุกต าบล 
- ส่งเสรมิให้อ าเภอประจนัตคาม 
  เปน็ศนูย์กลางในการจ าหนา่ย 
  ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ ่ไม้ลอ้ม 

- ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
  เพื่อผลิตวตัถดุิบในพื้นที ่
- สร้างจิตส านึกให้ประชาชน 
  ท าการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจ 
  สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร ผลติภัณฑ์ไม้ไผ ่ไม้ลอ้ม 
สามารถส่งออกไปทั่วประเทศ 
อ าเภประจันตคามเปน็แหลง่
ผลิตอันดับ ๑ ต่อไป 
 

- บรูณาการการจัดท าแผนของ  
  อปท. ภายในพื้นที่ให ้
  สอดคล้องและไปในทิศทาง  
  เดียวกนั 
- สรา้งองคค์วามรู ้ปลูก
จิตส านกึ 
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน 
  ในพ้ืนที่และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
- ส่งเสริมการศกึษาและการ 
  พัฒนาอาชีพ 

- จัดรูปแบบผงัเมอืง ก าหนด
โซนการท่องเที่ยว 
- จัดวางระบบการก าจัดขยะ
และการบ าบดัน้ าเสียให้ได้
มาตรฐาน 
- อ าเภอประจันตคาม เป็น 
  แหล่งทอ่งเที่ยวและสถานที่ 
  พักผ่อนของนักทอ่งเที่ยวทัง้ 
  ชาวไทยและต่างชาต ิ

 

 
  
 



๑๕ 
 

 
๒. ประเด็นทีต่้องการให้สมาชิกด าเนินการ 
 
 ประเด็นดา้นคมนาคม 

 น าเสนอข้อมูลโดย แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ได้ให้ข้อมูลว่า ประเด็นด้านคมนาคมที่ต้องการปรับปรุง
ถนนนั้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และต้องการความช่วยเหลือจากวุฒิสภาในการผลักดัน
โครงการให้ประสบควาส าเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ประเด็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ (นิคมอตุสาหกรรม ๓๐๔) 
 สภาพปัญหา 
 นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ อยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี บนทางหลวงหมายเลข 
๓๐๗๙ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีปริมาณการจราจรหนาแน่นทั้งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ มีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนในพ้ืนที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว 
 
  ความต้องการ 
 ๑. ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบน
ทางหลวง 
 ๒. ต้องการให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร และหมู่บ้านเดอะคริสตัส เพื่อลด 
ปัญหาอุบตัิเหตุการสูญเสียชวีิตและทรัพย์สิน 
 
 การแก้ไขปัญหาจราจร 

๑. จัดท าแผนงานเสนอของขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ตอน ศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย
(แยกพระพรหม) กม. ๓๑+๓๗๒ – ๓๒+๓๖๖ และ กม.๓๓+๓๐๐ – ๓๕+๔๖๐ (ไม่ได้รับงบประมาณปี 
๒๕๖๔) 
 ๒. ท าการสารวจและออกแบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกบ้านเอือ้อาทร และจดัท าแผนเสนอ 
ขอตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง บรเิวณแยกคลองรั้ง ซึง่เปน็เสน้ทางเชื่อมโยงบรเิวณนิคมอตุสาหกรรม ๓๐๔ 
 
 ๒. ประเด็นการปรับปรุงถนน ๓๐๔ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ และสี่แยกกบินทร์บุรี 

สภาพปัญหา 
 ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (บริเวณสี่แยกกบินทร์บุรี) เป็นทางหลวงตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๓
อยู่ในพ้ืนที่ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นทางแยกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 



๑๖ 
 

 
 ความต้องการ 

กรมทางหลวง ได้มีโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
ท าการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  โดยการเปลี่ยนผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต 
พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทั้ง ๔ ทิศทาง เพ่ือความแข็งแรงคงทน และเพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งต้องการให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 
และหมู่บ้านเดอะคริสตัส เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 ๓. ประเด็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธ ิ
  สภาพปัญหา 
 ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ เป็นเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปยังอ าเภอศรีมหาโพธิ์ เขตนิคม
อุตสาหกรรม ๓๐๔ เชื่องโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ซึ่งที่มีแหล่งชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และ
สถานที่ราชการ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัดทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและ
เวลาปกติ สภาพทางเดิมมีขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร และโครงสร้างทางเดิม
เกิดการช ารุดเสียหาย 
 
 ความต้องการ 
 ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความต้องการให้ขยายช่องทางจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร
พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเป็นการอ านวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง เพ่ือเป็นการ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้เกิดความปลอดภัย 
ในการเดินทางทั้งต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ 
 
 ๔. ประเด็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ ตอน ศรีมโหสถ – ศรีมหาโพธิ 
 สภาพปัญหา 
 ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ เป็นเส้นทางจากอาเภอศรีมโหสถไปยังอ าเภอศรีมหาโพธิ์ มุ่งสู่เขต
นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่องโยงทางหลวงหมายเลข  ๓๐๔ และทางหลวง
หมายเลข ๓๑๙ ซึ่งมีแหล่งชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก 
ปริมาณการจราจรสูงมาก และติดขัด ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาปกติ สภาพทางเดิมมีขนาด ๒ ช่อง
จราจร ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร และโครงสร้างทางเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 
 
 ความต้องการ 
 ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความต้องการให้ขยายช่องทางจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร
พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเป็นการอ านวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง เพ่ือเป็นการ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้เกิดความปลอดภัย 
ในการเดินทางทั้งต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่   
 



๑๗ 
 

 
๕. การปรับปรุงถนนหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) บริเวณพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 สภาพปัญหา 
เนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) บริเวณพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อถนนสายรองหลายสายภายในต าบลโพธิ์งาม 
และมีชุมชนจ านวนหลายหมูบ่้าน ที่ประชาชนไดใ้ช้เส้นทางสายนีส้ัญจร ไป-มา โดยใช้ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและเครื่องจักรสานงานหตัถกรรม เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า และสินค้างานหัตถกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นสินค้าที่สรา้งรายไดใ้ห้กับประชาชนภายในต าบลโพธิ์งาม โดยต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่ง และ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนลาดยางชนิด ๒ ช่องทางจราจร มีสภาพที่ช ารุด
เสียหายจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
 
 ความต้องการ 
 เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านวุฒิสภา ขอขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) จากถนนลาดยาง ชนิด ๒ ช่องทางจราจร เป็นถนนลาดยาง ชนิด ๔ ช่องทาง
จราจร จากบริเวณสี่แยกหนองชะอม ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงสี่แยก
ประจันตคาม ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 ความคิดเหน็จากสว่นราชการและประชาชน 
 แขวงการทาง ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการเสนอโครงการว่า โครงการนี้จะประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือ  
 ๑. กรณีโครงการขนาดใหญ่แขวงการทางในพ้ืนที่เป็นผู้เสนอความต้องการเพ่ือให้กรมทางหลวง
เป็นผู้จัดท าโครงการ 
 ๒. กรณีโครงการขนาดเล็ก ใช้งบประมาณ ๓๐ – ๕๐ ล้านบาท เป็นการขยายเขต ขยายไหล่ทาง
ในย่านชุมชน ผู้เสนอและจัดท างบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการจากกรมทางหลวง คือ 
แขวงการทาง  
 ทั้งนี้ โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่และได้รายงานต่อวุฒิสภานั้น 
เป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งแขวงการทางอยู่ระหว่างน าเสนอโครงการต่อกรมทางหลวง (ส่วนกลาง)  
ซึ่งต้องการให้วุฒิสภาช่วยติดตามผลและผลักดันโครงการจากส่วนกลางต่อไป 
 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวแสดงความคิดเห็นไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่ 
  ๑.๑ ขอให้แขวงการทางจัดส่งส าเนาเรื่องที่ได้ยื่นเสนอต่อกรมทางหลวงไปยังวุฒิสภา จ านวน 
๑ ชุด เพ่ือน าเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการในการติดตามสอบถามข้อมูลต่อไป และขอให้จัดท าล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังของโครงการ เพ่ือใช้ประกอบข้อมูลการพิจารณาของส่วนกลางอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
  ๑.๒ ขอฝากประเด็นการจัดท าประชาคม การเวนคืนที่ดิน ผลกระทบจากประชาชนในพ้ืนที่ที่
จะท าการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากหลาย ๆ จังหวัด ได้มีกรณีประชาชนร้องเรียนการก่อสร้างโครงการ 
เช่น กรณีการถมถนนให้สูงสร้างปัญหาในการท ามาหากินของชาวบ้าน ปัญหาความไม่สะดวกในการ



๑๘ 
 

เดินทางติดตอ่เครือญาติที่อยู่ฝั่งตรงขา้มของถนน กรณีเกิดการประท้วงโครงการ จะท าให้โครงการชะลอ 
บางโครงการถูกตัดงบประมาณ และบางโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 
  ๑.๓. โครงการที่จะบรรจุลงแผน ต้องเขียนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้น โดยอาจท าเป็น ๒ 
มุมมอง คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคม และเพ่ือการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กรณีที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวจะต้องมีแผนการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัด ป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้เกิด
เส้นทางที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก  
  ๑.๔ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูป
ประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดว่า ในปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการในเรื่องใดให้
ส าเร็จ ในปี ๒๕๖๕ จะเป็นเรื่องใด เช่น ในปี ๒๕๖๔ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว อ าเภอ
ประจันตคาม จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวนกี่แห่ง ปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นอีกจ านวนกี่แห่ง ซึ่งต่อไป
ในรอบปีวุฒิสภาจะมาติดตามความคืบหน้าตามแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป 

๒. พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ความคิดเห็นในเรื่องความเร่งด่วนของการก่อสร้าง
ถนนนั้นมี ๒ ส่วน คือ  

 ๒.๑ สร้างขึ้นเพื่อการคมนาคม วัดล าดับความเร่งด่วนจากปัญหาข้อขัดข้องและปริมาณจราจร 
 ๒.๒ สร้างเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จากการน าเสนอของจังหวัด พบว่า มีอย่างน้อย ๑ เส้น  

ที่ผ่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ถือว่าเข้ากรอบ
ล าดับความเร่งด่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตรงนี้ ขอฝากอย่าละเลย ควรเสนอขออีก
ช่องทางหนึ่งด้วย  

๓. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลในประเด็น ดังนี้ 
 ๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตตามตัวเลข GDP ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นล าดับ ๔ ของประเทศ  

ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เป็นการกระจุกตัวที่กลุ่มอุตสาหกรรม แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังมีความยากจนอยู่  
 ๓.๒ พ้ืนที่อ าเภอประจันตคามมีน้ าตกมากเป็นล าดับ ๑ ของประเทศ แต่ไม่เกิดการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่ทั้ง ๆ ที่เป็นแหล่งที่มีน้ าตกมากที่สุด ซึ่งการท่องเที่ยวแหล่งน้ าตกต่าง ๆ พบว่า นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวน้ าตกเฉพาะจังหวัดนครนายก จะเดินทางมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี  

 ๓.๓ การคมนาคมในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านมาพยายามผลักดัน โครงการ
ปรับปรุงถนนทั้ง ๒ เส้น คือ ถนนหมายเลข ๓๐๔ และถนนหมายเลข ๓๓ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า ไม่ได้
ถูกบรรจุในแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือแม้กระทั่งปี ๒๕๖๔ ก็ไม่มีเช่นกัน และได้ฟังการ
บรรยายจากแขวงการทางก็ทราบว่า กรมทางหลวงยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และจังหวัดเองก็
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เช่นกัน  

ดังนั้น ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของ
แขวงการทางปราจีนบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือจะได้ช่วยกันผลักดันโครงการต่อไป ผมในฐานะ
กรรมาธิการคมนาคม ของวุฒิสภา จะช่วยในเรื่องการติดตามและผลักดันโครงการ และจะน าเรื่อง
ดังกล่าวตั้งเป็นกระทู้สอบถามต่อนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งสอง
เส้นทางนี้ต่อไป 
 



๑๙ 
 

 ประเด็นเรื่องน้ า 
 

๑. เรื่อง ผลักดันการก่อสร้างฝายทดน้ ากั้นคลองจันตคาม 
 เสนอข้อมูลโดย นายกเทศมนตรีต าบลประจันตคาม โดยให้ข้อมูลว่า พ้ืนที่อ าเภอประจันตคาม  

มีแม่น้ าจันตคามไหลผ่าน มีน้ าตกมากที่สุดในประเทศไทย และเกินกว่าครึ่งจะไหลลงแม่น้ าจันตคาม  
ในฤดูน้ าหลาก มีน้ ามากท าให้น้ าท่วมพื้นที่อ าเภอประจันตคาม แต่พอถึงหน้าแล้งจะไม่มีน้ าใช้ น้ าจะไหล
ลงด้านล่าง ท าให้เกิดความเดือดร้อนมาก จึงอยากได้ฝายกั้นน้ าที่จะปิด-เปิด เพ่ือจะสามารถบริหาร
จัดการน้ าในฤดูแล้ง และต้องการเขื่อนป้องกันตลิ่งถูกน้ ากัดเซาะ เนื่องจากในฤดูน้ าหลาก น้ าจะไหลแรงมาก 
หากมีเขื่อนจะช่วยป้องกันตลิ่งพังได้ อีกทั้งสันเขื่อนจะสามารถใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมนันทนาการ 
เช่น การออกก าลังกาย การจัดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้  
 
 ๒. เรื่อง ผลักดันท่อส่งน้ าให้เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
 เสนอข้อมูลโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพระ โดยให้ข้อมูลว่า ปัญหาเกิดจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง คลองต่าง ๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ได้ ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะทุเรียนเสียหายนับพันไร่ มูลค่าความ
เสียหายกว่าร้อยล้านบาท ดังนั้น จึงขอน าเสนอโครงการวางท่อระบายน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรี ไปยัง ๓ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลดงพระราม ต าบลบ้านพระ และต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
วิธีบริหารจัดการน้ า คือ จะวางท่อเมน และท่อซอยไปยังพ้ืนที่ แยกเป็น ๔ – ๕ ซอย แต่ละซอยจะมี
ก าหนดระยะเวลาเปิด-ปิดน้ า เช่น วันที่ ๑ ส่งไปยังซอยที่ ๑ ให้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในบ่อพักน้ าจนกว่าจะถึง
วงรอบรับน้ าตอ่ไป วันที่ ๒ ส่งให้กับซอยที่ ๒ วันที่ ๓ ส่งให้กับซอยที่ ๓ เป็นต้น โดยรายละเอียด จังหวัด
ได้ท าการส ารวจจะใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท สามารถใช้ประโยชน์ได้ ๒๐ – ๓๐ ปี นับว่าคุ้มค่ามาก 
และไม่ต้องกังวลปัญหาขาดแคลนน้ าอีก หากโครงการนี้เกิดขึ้น เกษตรกรจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอีกต่อไป  
 

 ๓. ผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าใสน้อย-ใสใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งของ
จังหวัดปราจีนบุรี 

 ข้อมูลพื้นฐาน  
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ
ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด พระราชทานพระราชด าริ “ให้เร่งศึกษาในรายละเอียด
และวางแผนการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และขนาดกลางตามแถบที่ราบเชิงเขาในเขต
จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือช่วยเหลือราษฎรบริเวรที่ราบเชิงเขาซึ่งขาดแคลนน้ าใช้ท า
การเกษตรทุกปี”  
 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามผลการด าเนินงานและทรงทอดพระเนตรนิทรรศการอ่างเก็บน้ า  
นฤบดินทรจินดา ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พระราชทานพระราชด าริ “๑ ให้ 



๒๐ 
 

กรมชลประทานด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก  
อ่างเก็บน้ าใสน้อย - ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี และอ่างเก็บน้ าล าพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี”  
 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
“ข้อ ๔.๗ โครงการอ่างเก็บน้ าใสน้อย - ใสใหญ่ และแหล่งเก็บน้ าอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ให้ศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ดูความเหมาะสมของพื้นที่ ว่าสามารถปรับโครงการให้มีขนาดเล็กลงได้
หรือไม่ หรือขยับพ้ืนที่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) ไปพิจารณาด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม ส่งผล
กระทบน้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่การพัฒนาอ่างเก็บน้ าเพียงอย่างเดียว 
 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ 
พระราชด าเนินไปทรงติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านค าชมพู หมู่ที่ 
๙ ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พระราชทานพระราชด าริ “ให้กรมชลประทานด าเนิน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ าใสน้อย - ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อประโยชน์ในด้านการชลประทานเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรกรรม  
 ๒. เพ่ือประโยชน์ในด้านอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือปราจีนบุรี อ าเภอนาดี 
อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอประจันตคาม  
 ๓. เพื่อประโยชน์ในด้านการรองรับการขยายตัวของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  
 ๔. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในบริเวณอ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตคาม 
และพื้นที่สองฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรี  
 ๕. เพื่อเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการประมงและการเพาะเสี้ยงสัตว์น้ าในบริเวณท้ายน้ า   
 ๖. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง 
 
 การด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา 
 การด าเนินการ 
 ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ 
 เป้าหมาย 
 ๑. เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) สูง ๖๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๓๐ เมตร ความจุ 
อ่างเก็บน้ าที่ระดับเก็บกักน้ าปกติ ๓๓๔.๔๓ ล้าน ลบ.ม. 
 ๒. ระบบส่งน้ าให้แก่พื้นที่ชลประทาน ๒๘๓,๙๐๐ ไร ่
 
 ความต้องการของประชาชน 
 ๑. ดา้นการชลประทาน เพ่ิมพื้นที่ชลประทาน ๒๘๓,๘๐๐ ไดแ้ก ่พื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ฝั่งซ้าย 
ส่วนขยาย ๓,๔๐๐ ไร่ พ้ืนทีช่ลประทานเปิดใหม่ฝั่งขวา ๑๙,๐๐๐ ไร ่พื้นที่ชลประทานท่าแห ๖๐,๐๐๐ 
ไร่ พื้นทีช่ลประทานท่าแห ส่วนขยาย ๒๕,๐๐๐ ไร่ พืน้ที่ชลประทานโครงการบางพลวง ๑๔๒,๕๐๐ ไร่ 
โครงการสบูน้ าดว้ยไฟฟ้า (ของ พพ.) ๙,๐๐๐ ไร่ และโครงการฝายปราจีนบุรี ๒๕,๐๐๐ ไร่ รวมถึงการ



๒๑ 
 

เพาะเลี้ยงสตัวน์้ าและปศุสัตว์ ด้านน้ าอปุโภค - บริโภค และด้านการบรรเทาอุทกภัย ของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมอืงปราจีนบุร ีนาดี กบินทร์บรุี ประจนัตคาม และสองฝัง่แม่น้ าปราจนีบุรี  
 ๒. เปน็แหล่งเก็บกักน้ าให้กบัพื้นที่ชลประทาน ๒๘๓,๙๐๐ ไร่ เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค 
บรรเทาอุทกภัยและการท่องเที่ยว 
 
 ความคิดเห็นจากสว่นราชการ 
 กรมชลประทาน ให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าใสน้อย-ใสใหญ่ ใช้ต้นแบบจากเขื่อน
นฤบดินทร์จินดา ซึ่งขณะนี้มีปัญหากรณีอยู่ในพื้นที่มรดกโลก ส่วนขั้นตอนการด าเนินงานอยู่ระหว่างการ
ทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ESIA) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ข้อมูลว่า โครงการวางท่อส่งน้ า กรมชลประทานได้ท าการส ารวจและ
ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท โดยโครงการนี้จังหวัดมีการผลักดันขึ้นเป็น
ล าดับต้น ๆ ที่จะของบประมาณจากส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในงบโครงการ ๔ แสนล้านบาท  
(งบโควิด) แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากวุฒิสภาช่วยติดตามและ
ผลักดันโครงการนี้  

ในส่วนของโครงการฝายกั้นน้ า ได้รับทราบปัญหาความเดอืดรอ้นของพ่ีนอ้งประชาชน และได้รับ
เรื่องมาต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งเรื่องให้กรมชลประทานท าการศึกษาข้อมู ลข้อเท็จจริงในการ
พิจารณาความเหมาะสม เพื่อด าเนินการส ารวจและออกแบบต่อไป 
 
 ความคิดเห็นจากภาคประชาชน 
 เรื่องที่ ๑ ความต้องการขุดลอกหนองน้ าเชื่อมต่อคลองสายหลัก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาภัยแล้งอย่างมาก คลองแห้งขอดไม่มีน้ าหล่อเลี้ยง จึงอยากให้กรมชลประทานขุดหนองน้ า
เพิ่มเติม เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้เสนอโครงการผ่านชลประทานจังหวัดแล้ว เป็นระยะเวลา ๒ ปี
แล้วที่ไม่มีการด าเนินการใด ๆ จากชลประทาน ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบปัญหากว่า ๑,๐๐๐ ไร ่
 เรื่องที่ ๒ ต้องการที่กักเก็บน้ า เนื่องจากต าบลปุยฝ้าย เป็นต าบลที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ เป็นต้นน้ าของแม่น้ าประจันตคาม แต่ปัญหาของพื้นที่ คือ มีประตูระบายน้ าตะครอ้แตไ่มม่ีที่กักเก็บ
น้ า ซึ่งน้ าในช่วงฤดูฝน น้ าหลาก น้ ามาอย่างรุนแรง ประตูระบายน้ าจะปล่อยน้ าออกเต็มที่ เพราะป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดความเสียหายกับประตูระบายน้ า แต่เมื่อถึงหน้าแล้งชาวบ้านไม่มีน้ าเพ่ือการเกษตร 
ดังนั้น อยากให้ส่วนราชการช่วยจัดหาแหล่งกักเก็บน้ า หรือหาวิธีการใดให้มีที่กักเก็บน้ าด้านหน้าประตู
ระบายน้ า หรือาจขยับประตูระบายน้ าออกมาเพื่อให้มีที่กักเก็บน้ าให้มากขึ้นจะสามารถท าได้หรือไม่ 
 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชกิวุฒิสภา ใหข้้อคดิเหน็ไว้ ๒ ประเดน็ คือ 
 ๑. เรื่องน้ า พบปัญหาในหลายประเด็น อาทิ พ้ืนที่ติดข้อจ ากัดที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลก พ้ืนที่เป็น
ของอุทยานแห่งชาติที่ติดระเบียบข้อกฎหมาย มาตรา ๑๕๗ บางพ้ืนที่ต้องมีการศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม (EIA) หลายรอบ เนื่องจากอายุของผลการศึกษา EIA มีระยะเวลาเพียง ๕ ปี/ครั้ง  ดังนั้น ในการ



๒๒ 
 

แก้ปัญหาเบื้องต้นจะให้มีการตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้กับส านัก
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติในการสั่งการได้มากขึ้น 

 ๒. ขอเสนอให้พ่ีน้องประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าในเบื้องต้นด้วยการเก็บกักน้ าไว้ใช้ เอง 
เช่น การสร้างบ่อพักน้ า บ่อน้ าขนาดจิ๋ว การใช้ภูมิปัญญาเดิมคือโอ่งน้ า ตรงนี้จะช่วยลดปัญหาการขาด
แคลนน้ ากินน้ าใช้ได้บ้าง  

 ๓. เสนอแนะให้จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมกันวางแผนบูรณาการการ
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และร่วมกันออกแบบแผนการขุด/การก่อสร้างแหล่งน้ าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันและไม่ขัดกันหรือเกิดปัญหาการแย่งน้ าต่อไป 
 ๒. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อคิดเห็นไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. อ่างเก็บน้ าใสน้อย-ใสใหญ่ มีความจ าเป็นต่อภูมิภาคตะวันออกอย่างมาก ปัจจุบัน EEC  
ใช้น้ าจากแม่น้ าบางปะกง โดย East Water สูบน้ าส่วนหนึ่ง ท าให้ไม่มีน้ ามาหล่อเลี้ยง จนเป็นเหตุให้
น้ าเค็มดันมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนนี้กรมชลประทานต้องดูแลบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบด้วย 

 ๒. การก่อสร้างฝายทดน้ า ปัจจุบันมีปัญหาการแย่งน้ า ซึ่งประจันตคามเป็นต้นน้ าที่น้ าไหลลงสู่
แม่น้ าบางปะกง แต่พ้ืนที่ประจันตคามไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ขอให้กรมชลประทานช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว รวมถึงเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ฝากโยธาธิการและผังเมืองน าไปพิจารณาด้วย 
 ๓. โครงการท่อส่งน้ า นับเป็นโครงการที่ดีและมีต้นแบบความส าเร็จแล้วที่หมู่บ้านดงพระราม 
หมู่บ้านดงขี้เหล็ก ประชาชนร่วมกันบริหารดูแลการจ่ายน้ า และค่ากระแสไฟฟ้า ถ้าโครงการนี้ได้รับการ
อนุมัติน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างมาก  
 

เรื่องรอ้งเรยีนของสว่นราชการและประชาชน 
 

 หลังจากการรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ นั้น ได้มีส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความเห็น 
ในรูปแบบหนังสือ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

๑. การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบล 
โพธิ์งาม 
โทร. ๐ ๓๗๔๑ ๐๓๘๘ 
 
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน

สาระส าคัญ 
เนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓ (สุ วรรณ ศร) บริ เวณ พ้ืนที่ ต าบล 
โพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม และมีชุมชน
จ านวนหลายหมู่บ้าน ที่ประชาชนได้ใช้
เส้นทางนี้สัญจรไป-มา โดยใช้ในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรและเครื่องจักรสาน

๑. เห็นควรให้ส่วนราชการจังหวัด 
ด าเนินการเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และรวบรวมข้อมูลส่งต่อมายังวุฒิสภา 
๒. สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าว
มาด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
 



๒๓ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

หมายเลข ๓๓ สุวรรณศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัตถกรรม เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า และ
สินค้างานหัตถกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่
สร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในต าบล
โพธิ์งาม โดยต้องใช้ยานพาหนะในการ
ขนส่ง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบัน
ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลาดยางชนิด ๒ 
ช่องทางจราจร มีสภาพที่ช ารุดเสียหาย
จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
 
ข้อร้องเรียน 
เทศบาลต าบล โพธิ์ งาม  จึ งขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านวุฒิสภา ขออขยาย
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ 
(สุวรรณศร) จากถนนลาดยาง ชนิด ๒ 
ช่องทางจราจร เป็นถนนลาดยาง ชนิด ๔ 
ช่องทางจราจร จากบริเวณ ๔ แยกหนอง
ชะอม ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนุรี ถึง ๔ แยก
ประจันตคาม ต าบลประจัตคาม อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
๐ ๓๗๔๕ ๔๐๐๖ 
 
เรื่อง : การเสนอปัญหา
ความต้องการความช่วยเหลือ
ต่อคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
จ านวน ๘ ประเด็น ได้แก ่
 
 

๑. ปรับปรุงถนนหมายเลข ๓๐๔ บริเวณ
นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ และสี่แยกกบินทร์
บุรี 
สาระส าคัญ 
นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี บนทางหลวง
หมายเลข ๓๐๗๙ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของ 
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีปริมาณ
การจราจรหนาแน่นทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วน
และช่วงเวลาปกติ มีความเจริญเติบโตทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนในพื้นที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาช่วยเหลือ

๑. เห็นควรให้ส่วนราชการจังหวัด 
ด าเนินการเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และรวบรวมข้อมูลส่งต่อมายังวุฒิสภา 
๒. สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าว
มาด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
๓. เห็นควรน าส่งคณะกรรมาธิการ
คมนาคม วุฒิสภา และกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 



๒๔ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

และผลักดันโครงการดังกล่าวให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 
๒. ความต้องการปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) บริเวณพื้นที่
เขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สาระส าคัญ 
เนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓ (สุวรรณศร) บริเวณพ้ืนที่ต าบลโพธิ์
ง าม  อ า เภ อป ระจั น ต ค าม  จั งห วั ด
ปราจีนบุรี เป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อ
ถนนสายรองหลายสายภายในต าบลโพธิ์
งาม และมีชุมชนจ านวนหลายหมู่บ้าน ที่
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสายนี้สัญจร ไป-
มา โดยใช้ในการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรและเครื่องจักรสานงานหัตถกรรม 
เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า และสินค้างาน
หัตถกรรมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนภายในต าบลโพธิ์
งาม โดยต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่ง 
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบันถนน
เส้นดังกล่าวเป็นถนนลาดยางชนิด ๒ 
ช่องทางจราจร มีสภาพที่ช ารุดเสียหาย
จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาช่วยเหลือ
และผลักดันโครงการดังกล่าวให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 
๓. ผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ใสน้อย-ใสใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
และภัยแล้งของจังหวัดปราจีนบุรี 
สาระส าคัญ 
โครงการอ่างเก็บน้ าใสน้อย-ใสใหญ่ เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือ



๒๕ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ประโยชน์ในด้านการชลประทานเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม และ
เพ่ือประโยชน์ในด้านอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือปราจีนบุรี 
อ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอ
ประจันตคาม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเพ่ือ
บรรเทาอุทกภัยในบริเวณอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ประจันตคาม และ
พ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็น
แหล่งเพ่ือการประมงและการเพาะเสี้ยง
สัตว์น้ าในบริเวณท้ายน้ า  อีกทั้งยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของ
ราษฎรในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาช่วยเหลือ
และผลักดันโครงการดังกล่าวให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 
๔. ผลักดันเรื่องท่อส่งน้ าให้เกษตรกรใน
พื้นที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
สาระส าคัญ 
ด้วยพ้ืนที่ต าบลไม้เค็ด ได้ประสบปัญหา
ภัยแล้งเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้เกตรกร ชาวสวนและ
กลุ่มเกษตรกรทุเรียนแปลงใหญ่ ต าบลไม้
เค็ดได้รับความเดือดร้อน พืชผลทาง
การเกษตรที่ก าลังออกสู่ตลาดได้รับความ
เสียหายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ทุเรียนที่สร้างชื่อให้แก่จังหวัดปราจีนบุรี 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว 
จึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พร้อมระบบส่งน้ าบ้านโคกกะจะ-ไม้เค็ด 
เพ่ือสูบน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรี ส่งมให้แก่
เกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป 



๒๖ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ข้อร้องเรียน 
ขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาช่วยเหลือ
และผลักดันโครงการดังกล่าวให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 
๕. ผลักดันการก่อสร้างฝากทดน้ ากั้นคลอง
ประจันตคาม 
สาระส าคัญ 
ด้วยในเขตเทศบาลต าบลประจันตคาม 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มี
คลองประจันตคามไหลผ่านในแหล่งชุมชน 
ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ในช่วงฤดูน้ าหลาก 
มีปริมาณน้ าไหลท่วมบ้านเรือน ที่ดิน
การเกษตรของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
ท า ให้ เกิ ดความ เสี ยหายต่ อ เส้ นท าง
การจราจร ทรัพย์สินของทางราชการ 
และประชาชน ส่วนในฤดูแล้ง ปริมาณน้ า
ในคลองประจันตคามแห้งขอด จนไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ ก่อให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค 
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
ซึ่ งล้ วนแต่มี ผลกระทบกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาที่ส าคัญคือ 
การจัดการระบบระบายน้ าในคลอง
ประจันตคาม ยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในฤดูน้ าหลาก
และฤดูแล้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ได้เกิด
ขึ้นมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว 
 
ข้อร้องเรียน 
ต้องการให้ เกิดการก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
เพ่ือให้ สามารถเปิด -ปิด  ควบคุมการ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ฤดูแล้งให้มี
ปริมาณน้ าที่เหมาะสม สามารถบริหาร
จัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 



๒๗ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

๖. ผลักดันเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
คลองประจันตคาม 
สาระส าคัญ 
พ้ื น ที่ ริ ม ค ล อ งป ระจั น ต ค าม ได้ รั บ
ผลกระทบจากการกัดเซาะหน้าดิน จาก
ทิศทางการไหลของสายน้ า อีกทั้งตาม
สภาพริมคลองประจันตคาม ยังไม่มีการ
บ ริห ารจั ด ก าร ให้ เกิ ดป ระ โยชน์ แ ก่
ประชาชน  
 
ข้อร้องเรียน 
ต้องการให้มีการปรับปรุ งสภาพพ้ืนที่
โดยรอบของริมคลองประจันตคาม เพื่อใช้
ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น เพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว เกิดสภานที่พักผ่อนหย่อนใจ มี
พ้ืนที่ ในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
และเกิดแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถสร้าง
เป็นจุดเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย 
 
๗. ปรับปรุงและขยายช่องจราจร ถนน
หมายเลข ๓๐๗๙ ตอนปราจีนบุรี-ศรี
มหาโพธิ 
สาระส าคัญ 
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ เป็นเส้นทาง
จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปยังอ าเภอศรีมหา
โพธิ์ เขตนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ เชื่อง
โยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ซึ่งที่มีแหล่ง
ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่
ราชการ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก ปริมาณ
การจราจรหนาแน่นและติดขัดทั้ งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาปกติ สภาพทาง
เดิมมีขนาด  ๒ ช่องจราจร ระยะทาง
ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร และโครงสร้าง
ทางเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 
 
 



๒๘ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ข้อร้องเรียน 
ขอให้ช่วยพิจารณาผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้ประสบความส าเร็จเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่
และผู้ใช้เส้นทาง 
 
๘. ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 
๓๐๗๐ ตอน ศรีมโหสถ – ศรีมหาโพธิ 
สาระส าคัญ 
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ เป็นเส้นทาง
จากอาเภอศรีมโหสถไปยังอ าเภอศรีมหา
โพธิ์ มุ่งสู่ เขตนิคมอุตสาหกรรม  ๓๐๔  
ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่องโยงทาง
หลวงหมายเลข  ๓๐๔  และทางหลวง
ห ม าย เล ข  ๓ ๑ ๙  ซึ่ งมี แ ห ล่ งชุ ม ช น 
โรงเรียน  โรงพยาบาล  และสถานที่
ราชการ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก ปริมาณ
การจราจรสูงมาก และติดขัด ทั้งในช่วง
เวลาเร่งด่วนและเวลาปกติ สภาพทางเดิม
มีขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 
๑๓ กิโลเมตร และโครงสร้างทางเดิมเกิด
การช ารุดเสียหาย 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้ช่วยพิจารณาผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้ประสบความส าเร็จเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่
และผู้ใช้เส้นทาง 

 
 จากนั้นคณะฯ ออกเดินทางไปยังชุมชนบ้านดงบงั ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุี 
เพื่อร่วมโครงการการสนับสนุนอุปกรณ์การเพิ่มผลผลิตกลุ่มชุมชน “บ้านดงบัง” หมู่บ้านสมุนไพรเกษตร
อินทรีย์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี โดยสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

“บ้านดงบัง” หมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเล็ก ๆ  
ในต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดจากภูมิปญัญาชาวบ้าน
อย่างแท้จริง ด้วยเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรส าคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากการน าของนายสมัย คูณสุข  
ผู้ริเริ่มรวบรวมชาวบ้านผู้สนใจที่จะ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มาปลูกพืชสมุนไพรส่งให้กับโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งน าการแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพรมาผสมผสาน กับการรักษาแผนปัจจุบัน  



๒๙ 
 

ชาวบ้านบ้านดงบังได้น าองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษมาใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์แบบออร์แกนิก สอดคล้องกับมาตรฐานหน่วยงานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) อย่างครบวงจร ตั้งแต่
การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และแปรรูป จนได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมีปนเปื้อน 
ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวรวมถึงองค์กรต่าง ๆ จากทั้งใน
และต่างประเทศ แวะเวียนมาเรียนรู้และศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้กลับไปพัฒนา การปลูกพืชสมุนไพร 
ในท้องถิ่นของตน ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมด าเนินการหลายหลังคาเรือน ส่งผลให้อุปกรณ์ 
ในการผลิตสมุนไพรเพ่ือน าส่งขายมีไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนมายังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงเห็นควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชาวบ้าน “บ้านดงบัง” ซึ่งเป็นหมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  อันจะน าไปสู่
ความมั่นคงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีดีขึ้น และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย จึงมอบเครื่องหั่นสมุนไพรให้จ านวน ๓ เครื่อง จ านวนเงิน 
๔๕,๐๐๐ บาท โดยมี นายสมัย คูณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เป็นผู้รับมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 



๓๑ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 
 

  
  

 
 

 

  
    แจกข้าวสารและถุงยังชีพ แก่ประชาชนจ านวน ๑๐๐ คน 



๓๒ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

ร่วมโครงการการสนับสนุนอุปกรณ์การเพ่ิมผลผลิตกลุม่ชุมชน 
“บ้านดงบัง” หมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรยี์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวดัปราจีนบุรี 



๓๓ 
 

  
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๗ สงิหาคม  ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ วิทยาลัยชมุชนสระแกว้ จังหวดัสระแก้ว 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป  

 จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ 
ในสมัยธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีที่ประเทศเขมร (ราชอาณาจักร

 
 

 
  
 

 

 



๓๔ 
 

กัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณสระแก้ว ทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ าจากสระใช้สอย จึงได้ขนานนาม  
สระทั้งสองนี้ว่า "สระแก้วสระขวัญ" และได้น าน้ าจากสระทั้งสองแห่งนี้ ใช้ในการประกอบพิธี ถือน้ า
พิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ าศักดิส์ิทธิส์ระแก้ว เดิมมีฐานะเป็นต าบล ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านส าหรับ
ตรวจคนและสินค้า เข้าออก มีข้าราชการต าแหน่งนายกอง ท าหน้าที่เป็นนายด่าน 

พ.ศ. ๒๔๕๒ ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเปน็กิ่งอ าเภอ ชื่อว่า "กิ่งอ าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการ
ปกครองของ อ าเภอกบินทร์ โดยใช้ชื่อสระน้ า เป็นชื่อกิ่งอ าเภอชื่อว่า  "อ าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการ
ปกครองของจังหวัด ปราจีนบุรี 

และต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๖ ขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัดสระแก้ว" ได้เปิดท าการในวันที่ ๑ ธันวาคม 
๑๕๓๖ โดยเป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศไทย 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ ๑๓ องศา ๑๔ ลิปดา ถึง 

๑๔ องศา ๑๑ ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ ๑๐๑ องศา ๕๑ ลิปดา ๕๖ ลิปดาตะวันออก มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร ใน ๔ อ าเภอ ได้แก่อ าเภอ 
อรัญประเทศ คลองหาด ตาพระยา และโคกสูง ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ๒๕๖ 
กิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ ๗,๒๑๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๔๙๖,๙๖๒ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรมัย์และนครราชสีมา ทิศใต้ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอกบินทร์บุรีอ าเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
และอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (ที่มา : ส านักงานจังหวัดสระแก้ว) 

 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้วที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วน
ราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  

๘. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                แบบสอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                อืน่ ๆ 
 

 
 

 
 



๓๕ 
 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

๒๒ 
๗๘ 

๒๒.๐๐ 
๗๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๗๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๘) รองลงมา ได้แก่ 
เพศหญิง จ านวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๒)   
 

 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

๔๓ 
๓๒ 
๑๖ 
๖ 
๓ 

๔๓.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๑๖.๐๐ 
๖.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๔๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๓) รองลงมา 
ได้แก่ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน  ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๒) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๑๖ คน) มากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖) และอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๓ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๓) ตามล าดับ 

 

 

  



๓๖ 
 

 ๓. ระดับการศกึษา 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๓) 
รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 
๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) มัธยมศึกษา จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑) และประถมศึกษา จ านวน ๔ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๔) ตามล าดับ 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง 
เกษตรกรรม 

อื่น ๆ  
ค้าขาย 

๕๘ 
๑๕ 
๑๒ 
๙ 
๖ 

๕๘.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๙.๐๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๘ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕๘) รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จ านวน ๑๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๕) เกษตรกรรม จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๒) อื่นๆ จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙) และค้าขาย จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖) 
ตามล าดับ    
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
อื่น ๆ  

๗๘.๐๐ 
๕๒.๐๐ 
๔๑.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๔.๐๐ 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรอีนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 
มัธยมศกึษา 
ประถมศกึษา 

๕๓ 
๒๐ 
๑๒ 
๑๑ 
๔ 

๕๓.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๓๗ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๗๘ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๕๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๒)  
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน ๔๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑) 
บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน จ านวน ๒๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๓) และอื่นๆ 
จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔) ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๘.๒๐ ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๘.๐๐ มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๗.๔๐ ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๖๕.๘๐ ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๗๖.๘๐ มาก 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๘๑.๐๐ มาก 
รวม ๖๙.๖๐ มาก 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวุฒิสภาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
๖๙.๖๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร้อยละ ๘๑.๐๐  
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
ร้อยละ ๗๘.๐๐ จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต ร้อยละ ๗๖.๘๐ ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๗.๔๐ ท่านทราบ
เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๖๕.๘๐ 
และ ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ร้อยละ ๕๘.๒๐ ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง  

 ๑. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารราชการในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ สามารถบูรณาการหน่วยงานทั้งหมดในจังหวัด เช่น 
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งในจังหวัด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ 
ในพ้ืนที่ 
 ๒. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ 



๓๘ 
 

 ๓. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๔. แก้ไขกฎหมายการจราจร 
 ๕. แก้ไขกฎหมายด้านความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความไม่เท่าเทียม และการลิดรอนสิทธิของ
ผู้ด้อยโอกาส  
 ๖. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากผู้ดูแลที่เป็น
ข้าราชการ โดยค าสั่งศาล เมื่อผู้ดูแลเสียชีวิต ควรได้รับสิทธิประโยชน์ตลอดไป 
 ๗. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่มีความซ้ าซ้อนและล้าสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน  
 ๘.  อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.  อยากให้มีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานต่างๆ 
หลายขั้นตอน  
 ๑๐. แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา โดยให้ประชาชนได้รับสิทธิศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมหลักสูตร 
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมจรรยาบรรณ 
 ๑๑. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และการพนันในชุมชน 
 ๑๒. ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชน  
 ๑๓. แก้ไขกฎหมายด้านการท่องเที่ยว ในกรณีการขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 
บริเวณแม่น้ าและล าคลอง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้สามารถกระท าได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย  
 ๑๔. แก้ไขกฎหมายการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๖๐ ปี เป็นวาระ ๕ ปี  
 ๑๕. อยากให้แก้ไขเรื่องจัดสรรงบประมาณมาที่หมู่บ้าน  โดยให้ประชาชนสามารถคิดโครงการ
และจัดจ้างได้เอง เพ่ือให้ได้โครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ชุมชนต้องการ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป                 เด็ก – เยาวชน          ผูบ้ริหาร ร.ร./ครู 

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ 

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙  

 
 

 
 

 
 

 
 



๓๙ 
 

 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ 
ผู้บัญชาการกองก าลังบูรพา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต ๓ ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดสระแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สระแก้ว เกษตรจังหวัดสระแก้ว พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นายอ าเภอเมืองสระแก้ว นายอ าเภออรัญประเทศ นายอ าเภอตาพระยา นายอ าเภอ
วัฒนานคร นายอ าเภอวังน้ าเย็น นายอ าเภอคลองหาด นายอ าเภอวังสมบูรณ์ นายอ าเภอเขาฉกรรจ์ นายอ าเภอ
โคกสูงผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่  ๗ (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ)ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) 
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 -  สื่อมวลชน  ได้แก่ สวท.สระแก้ว ส านักประชาสัมพันธ์ เขต ๗ (live สด) NBT ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ส านักข่าวบูรพาทีวีออนไลน์ ส านักข่าว PoliceMagazine ๒๔ ออนไลน์  
ข่าวเด่นประเด็นดัง ส านักข่าว TIGERNEWS วิทยุ คลื่น FM 91.25  Zapfm Zap  
  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ  
 ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ เข้าร่วม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาน ามาเป็น ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพ่ือจะได้น ามาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวในการร่วม
พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิ สภาสอบถาม อีกทั้ งยัง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อน 
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

 ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 
   

 

 
 



๔๐ 
 

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

๑๑. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
 เมื่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเดินทางไปถึง
วิทยาชัยชุมชนสระแก้ว ได้ร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมอีรี่ ของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ชุมชน  
ท่ากะบาก ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยชุมสระแก้ว พร้อมมอบอุปกรณ์การเลี้ยงไหมและการทอผ้าให้กับกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงไหมอีรี่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน จ านวน ๑๐๐ คน 
 จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าห้องประชุมเพื่อพบปะกับส่วนราชการและประชาชน 
โดยมีล าดับนี้ 
 
การหารือกับส่วนราชการ 

 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกที่ร่วมลงพ้ืนที่  

ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย  
(๑) พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร    สมาชิกวุฒิสภา  
(๒) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา   สมาชิกวุฒิสภา 
(๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา 
(๔) นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) พลเอก นาวนิ ด าริกาญจน ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๖) พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๗) พลเรือโท สนธยา นอ้ยฉายา   สมาชิกวุฒิสภา 
(๘) นายสุรเดช จริัฐติเจรญิ   สมาชิกวุฒิสภา 
(๙) นายณรงค์ รตันานกุูล   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) นางสาวดาวน้อย สุทธนิิภาพันธ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 
 

 
 



๔๑ 
 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก สรุปได้ดังนี้ 

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดใหม่ที่แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้าน 
ตะวันออก มีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้  สระแก้วยังมีประติมากรรม  
ทางธรรมชาติอย่าง "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตา และที่สุดชายแดนอ าเภออรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่
ที่เปิดสู่อาณาจักรกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน  
เป็นพื้นที่เชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนด 
ให้จังหวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับแล้ว พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการ 
คนที่หน่ึง กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมเปิดโครงการ ดังนี้ 

วันนี้ วุฒิสภาได้มาเยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชน ได้มาดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาที่ท่านประสบในระดับพ้ืนที่ ซึ่งวุฒิสภาจะเป็น
สื่อกลางที่จะน าเรื่อง/ปญัหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
แต่ทุกเรื่องขอให้ผ่านในระดับจังหวัดก่อน เพื่อให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบ สิ่งใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ระดับ
จังหวัดและสามารถแก้ไขได้ระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการ แต่สิ่งใดที่เกินอ านาจหน้าที่ 
อยู่ในชั้นกระทรวง กรม ตรงนี้ วุฒิสภาจะเป็นตัวกลางในการติดตาม ผลักดัน หรือปัญหาใดที่เกิดขึ้น
ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน วุฒิสภาจะเชิญมาหารือให้ข้อมูล และโครงการใดที่เกี่ยว เนื่องกับ
งบประมาณ จะช่วยในการกระตุ้นให้เห็นความส าคัญและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่ทั้งนี้ 
อ านาจการตัดสินใจนั้นอยู่ในระดับผู้บริหาร  

การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ ขอฝากประเด็นเรื่องงบประมาณ ๔ แสนล้านบาท (งบช่วยเหลือโควิด)  
ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติโครงการ ๒ โครงการหลัก คือ โครงการ ๑ ต าบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการโคก หนอง นา โมเดล ภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย โดยจะมีงบประมาณลงพ้ืนที่ระดับต าบล เพ่ือให้ด าเนินการตามรูปแบบและ
รายละเอียดที่ก าหนด ซึ่งงบประมาณที่ใช้ไปจะต้องเกิดประโยชน์และมีความยั่งยืน สามารถขยายผล 
สู่พ้ืนที่ข้างเคียงและคนรอบข้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อมกันได้ ตรงนี้ขอฝากส่วนราชการที่เป็น
เจ้าของประมาณ คือ กระทรวงเกษตร และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงจังหวัด และกรมชลประทาน  
ทุกส่วนจะต้องบูรณาการและบริหารงบประมาณร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป 

จากนั้นได้น าเสนอวีดิทัศน์หน้าที่และอ านาจวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้กับส่วนราชการและ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้  

 
 
 



๔๒ 
 

๑. แผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 
 
 น าเสนอโดย ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวถึงภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้วที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระแก้ว 
 เมืองชายแดนแห่งความสุขและมัน่คง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม
โบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน 

 พันธกิจ 
 ๑) ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒) พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
 ๓) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 
 ๔) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
 ๕) รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๖) ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิวศและเชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน 
การพัฒนาเศรษฐกจิ การบริหารจัดการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดนและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 

 



๔๓ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ซักถามและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้ 

 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา  
๑. ประเด็นแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เพียง ๕ ด้าน  

แต่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด ๖ ด้าน ซึ่งขาดด้านที่ ๖ คือ การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ อันจะเกี่ยวข้องกับส่วนราชการโดยตรง ขอฝากว่า การก าหนดยุทธศาสตร์นี้ส าคัญ 
โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการ ความโปร่งใส การติดต่อราชการในภาพรวม ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศจะ
ลดลงครึ่งหนึ่ง เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการท างานของส่วนราชการที่ช้า ไม่ตอบโจทย์ มีการคอรัปชั่น  

๒. การสร้างต าบลเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในภาพรวมทุกส่วนจะส่งงบประมาณลงมาที่ระดับต าบล อาทิ เรื่องการลดอุบัติเหตุ เรื่องยาเสพติด เรื่อง
ความมั่นคงของมนุษย์ และการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น  จังหวัด
ต้องสร้างให้ต าบลเข้มแข็ง พร้อมรองรับการพัฒนา และต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี  

 พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ซักถามใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. “โครงการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล” คืออะไร ขอทราบรายละเอียดของโครงการ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด เป็นการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ 
ตั้งแต่ระดับบนสู่ระดับล่าง ตั้งแต่เจ้าของโรงแรมจนถึงคนขายของ 
  ๒. จังหวัดมีแนวทางอย่างไรที่จะท าให้นักท่องเที่ยว อยากเที่ยวในพ้ืนที่ไม่ข้ามฝั่งไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
 



๔๔ 
 

  นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒสภา ได้ให้ขอคิดเห็น ดังนี้ 
  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในเรื่องการพัฒนาคน ให้เป็น “คนดี คนเก่ง มีคุณภาพทุกช่วงวัย” และ
ส่งเสริมดูแลให้เยาวชนรู้จัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่น วัยใส ขอให้ก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให้ชัดเจนมากขึ้น 
 

จากนั้น ส่วนราชการจังหวัดและผู้ว่าว่าราชการจังหวัดตอบข้อซักถามประเด็นความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ผอ.ยุทธศาสตร์จังหวัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้ 
 ๑. การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล คือ การก าหนดให้คนทุกกลุ่มวัยสามารถท่องเที่ยวได้ จะเป็น
การปรับภูมิทัศน์ในเรื่องของห้องน้ าคนพิการ ทางเดิน ทางลาด และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  
ตู้พยาบาล โดยงบประมาณที่น ามาดแูลบริหารจัดการจะได้จากกระทรวงทอ่งเที่ยวและกีฬา งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะนี้มีความ
พยายามท าให้ครบทุกพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้น 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

๒. การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ขณะนี้จังหวัดพยายามท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
แต่แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความห่างไกลกัน โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสะแก้ว 
เพื่อมาตลาดโรงเกลือแล้วข้ามฝั่งไปปราสาทนครวัดนครธม ประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมาจังหวัดพยายามโป
รโมทแหล่งท่องเที่ยวอื่น เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่มีความโดดเด่นในการดูผีเสื้อในช่วงฤดูฝน 
พบว่า แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น และอุทยานแห่งชาติตาพระยา หรือปราสาทธม  
เพื่อเที่ยวชมความสวยงามของโบราณสถาน นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ค้างคืนในจังหวัดสระแก้ว โดยร่วมกับโรงแรมและโฮมสเตย์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับ
ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานท่องเที่ยวนครนายก ที่พยายามคิด
โครงการโครงการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมโยงกัน 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลเยาวชน ดังนี้ 
  ๑. ปัญหายาเสพติด ได้ร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยม เทคนิค และอาชีวศึกษา เพ่ือตรวจเอกซเรย์
สารเสพติดในโรงเรียนร่วมกับการตรวจสุขภาพ มีนักเรียนเข้าร่วมตรวจเอกซเรย์แล้วหลายหมื่นคน  
  ๒. ปัญหาวัยรุ่น วัยใส และปัญหาเด็กแว้น ในการแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและส่วนราชการ  ทั้งนี้ ในระดับส่วนราชการมีการประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังผู้ปกครองในการ
ประชุมต่าง ๆ ให้ดูแลบุตรหลาน และมีบ้านพักเด็กและเยาวชนร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดดูแลในเรื่อง
คุณแม่วัยใส ปัญหาเด็กแว้นจะร่วมกับสถานีต ารวจในพื้นที่ 
 
 
 
 

 



๔๕ 
 

๒. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการผลักดัน 
 
 ประเด็นเรื่องการขาดแคลนน้ าในจังหวัดสระแก้ว 
 
  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
  ๑. ความเป็นมา/สภาพปัญหา 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชด าริ ในปี ๒๕๒๕ ๒๕๒๗ และ ๒๕๔๔ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
โครงการอ่างเกบ็น้ าห้วยสะโตน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว กรมชลประทานจึงไดด้ าเนนิการศกึษา
จัดท ารายงานวางโครงการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๓๐ และเนื่องจากพ้ืนที่โครงการทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาพระยา จึงได้ศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) แล้วเสร็จเดือน ก.ค. ๔๑ 
การส ารวจ – ออกแบบรายละเอียด โครงการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. ๔๓ รวมทั้งได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 
๑๙ ก.ค. ๔๔ ก าาหนดให้วันที่ ๒ ก.ค. ๔๔ เป็นวันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะ
โตน แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา  
  เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๔๘ คกก.อุทยานแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา เพ่ือก่อสร้างโครงการฯ แต่ต่อมา คกก.มรดกโลก ได้มีมติ (๑๔ ก.ค.๔๘) ให้พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ท าให้การด าเนินโครงการชะงักลงตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 
  เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐ สานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ สรุปความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ขอรายละเอียดข้อมูล  
การด าเนินงานอ่างเก็บน้าห้วยสะโตน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพ่ิมเติม 
  เมื่อวันที่  ๑๑ พ.ค. ๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามและรับสั่งสอบถามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ า
ห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยความสนพระทัย 
  เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มี
พระราชด าริสรุปว่า “โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตนที่มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ตาพระยา และโครงการอื่น ๆ ถึงแม้อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยาน ควรจะได้มีการศึกษาและไม่ท าเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่อีกทั้งควรไปร่วมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ าและพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตอุทยาน” 
  เมื่อวันที่  ๑๓ ธ.ค. ๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
พระราชทานพระราชด าริ “ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณาด าเนินการศึกษาความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้าลาสะโตน อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แนวทางการศึกษาในลักษณะเดียวกับอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  



๔๖ 
 

  ๒. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
  ๑. พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ ฤดูฝน ๑๙,๕๕๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๙๗๘ ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่จัดสรรน้ า 
ได้เป็น ๒ กลุ่มพื้นที่ย่อย ได้แก่ 
      (๑) พ้ืนที่ตามรับประโยชน์จากฝาย/แก้มลิง (โครงการเดิม ๑๓ แห่ง ก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม ๔ 
แห่ง ตามแนวห้วยสะโตน) ฤดูฝน ๑๑,๐๕๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๕๕๓ ไร ่
  (๒) พ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๔๒๕ ไร่ ใน
ท้องที่บ้านหนองติม บ้านหนอปรือ และบ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
 ๒. สามารถใช้น้ าที่เก็บกักไวเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคและการเลี้ยงสัตว์ของราษฎรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
 ๓. ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นแก่พ้ืนที่ตามแนวสองฝั่งล าน้ าห้วยสะโตน โดยมีอ่างเก็บน้ าเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ตอนบนพื้นที่เพื่อช่วยกั้นน้ าไว้ในฤดูน้ าหลาก 
 ๔. สามารถใช้อ่างเก็บน้ าฯ และล าน้ าห้วยสะโตนเป็นแหล่ง ขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด และท าการ
ประมงของราษฎร ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและภาวะโภชนาการท าให้มีอาหารโปรตีนส าหรับราษฎร
เพิ่มขึ้น 
 ๕. สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมายังอ าเภอตาพระยาหรือผู้ที่ใช้
เส้นทางสายสระแก้ว - บุรีรัมย์ และราษฎรที่อาศัยในเขตใกล้เคียง 
 
  ๓.  สภาพโครงการ 
 ดา้นวิศวกรรม ออกแบบแลว้เสร็จ ปี ๒๕๔๓ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (IEE) แล้วเสร็จ ก.ค.๔๑ /ทบทวนผลการศึกษา
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตนและจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้าห้วยสะโตน (พ.ค. ๕๖ - ก.ค. ๕๘) /ศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้าห้วยสะโตน แล้วเสร็จ พ.ย. ๖๒ 
 ด้านการขอใช้พ้ืนที่ พ้ืนที่โครงการทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งมติที่ประชุม 
คกก.อุทยานแห่งชาติ (๑๓ พ.ค.๔๘) เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต่อมา คกก.มรดกโลกได้มีมติ
(๑๔ ก.ค.๔๘) ให้พ้ืนที่อุทยานฯ ตาพระยาเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ท าให้การด าเนินโครงการ
ชะงักลงตั้ งแต่นั้น เป็นต้นมา และกรมชลประทานได้ยื่นขออนุญาตใช้ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
ตาพระยา (ขอใหม่) เนื้อที่ ๔,๗๕๓-๐-๐๐ ไร่ เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๓ พร้อมส่งสาเนาหนังสือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ (อบต.ทัพราช) ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่วนอนุรักษ์  
กรมอุทยานพิจารณาฯ 
 ดา้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอตาพระยาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประสบปัญหาการขาด
แคลนแหล่งน้ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้ก่อสร้างอ่างเก็บห้วยสะโตนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 (๑) ในการศึกษา EIA (ปี ๒๕๖๑) มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ๔ ครั้ง ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการด าเนินโครงการ 
 (๒) ในปี ๒๕๖๓ กรมชลประทานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง
แหล่งน้ าแล้ว ๓ ครั้ง (แผน ๘ ครั้ง) ผู้น าท้องถิ่นและราษฎรเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ ฯ ๑๐๐ % 



๔๗ 
 

พ้ืนที่ใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔. ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่
 ประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีความต้องการ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการเมื่อสร้างเสร็จจะมีพ้ืนที่รับประโยชน์ ฤดูฝน ๑๙,๕๕๐ ไร่  
ฤดูแล้ง ๙๗๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่จัดสรรน้ า ได้เป็น ๒ กลุ่มพื้นที่ย่อย ได้แก่ 
 (๑) พ้ืนที่ตามรับประโยชน์จากฝาย/แก้มลิง (โครงการเดิม ๑๓ แห่ง ก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม ๔ แห่ง 
ตามแนวห้วยสะโตน) ฤดูฝน ๑๑,๐๕๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๕๕๓ ไร ่
 (๒) พ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๔๒๕ ไร่ ในท้องที่
บ้านหนองติม บ้านหนอปรือ และบ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งสามารถใช้น้ า
ที่เก็บกักไว้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์ของราษฎรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ช่วยบรรเทาอุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นแก่พ้ืนที่ตามแนวสองฝั่งล าน้ าห้วยสะโตน โดยมีอ่างเก็บน้ าเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ตอนบนพ้ืนที่ 
เพ่ือช่วยกั้นน้ าไว้ในฤดูน้ าหลาก รวมทั้งสามารถใช้อ่างเก็บน้ าฯ และล าน้ าห้วยสะโตนเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด และท าการประมงของราษฎร ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและภาวะโภชนาการท าให้
มีอาหารโปรตีนส าหรับราษฎรเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่าน
มายังอ าเภอตาพระยาหรือผู้ที่ใช้เส้นทางสายสระแก้ว – บุรีรัมย์ และราษฎรที่อาศัยในเขตใกล้เคียง 
 
 ๕. ข้อคิดเหน็ของสว่นราชการและประชาชน 
 ส านักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ ๗ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พ้ืนที่จ านวน ๔,๗๕๓ ไร่ ทั้งหมดอยู่ในเขต
มรดกโลก ที่กันไว้เพ่ือท าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ส าหรับกระบวนการท างาน ได้ศึกษาความเหมาะสม
ทางผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เมื่อกรม



๔๘ 
 

อุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะยื่นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้น
จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป 
 การท าประชาคมกบัผู้ได้รบัผลกระทบและชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ผ่านมาได้ลงไปท าประชาคม จ านวน 
๔ ครั้ง โดยทั้ง ๔ ครั้ง ชาวบ้านเห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง และมีพ้ืนที่ที่ต้องเวนคืน ประมาณ 
๘,๐๐๐ ไร่ จากที่ดิน สปก. ที่ชาวบ้านเข้าท าประโยชน์ เป็นการเวนคืนเฉพาะเส้นทางส่งน้ าจะใช้เนื้อที่
จริงไม่กี่ร้อยไร่ ซึ่งชาวบ้านยินดี  
 ส าหรับการส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เกษตร จะใช้ ๒ รูปแบบ คือ จะวางท่อส่วนหนึ่งในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือลดปัญหาในการใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติจ านวนมาก แต่การส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เกษตรจะใช้
เป็นคลองส่งน้ า เพ่ือให้งบประมาณในการก่อสร้างไม่สูงมากนัก และได้ประโยชน์คือ มีถนนใช้ในการ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตรคลองส่งน้ าจะได้ถนนฝั่งหนึ่ง ๒ เมตร และอีกฝั่งหนึ่ง ๔ เมตร 
 
 ๖. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 
 พลเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการในพระราชด าริ
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ซึ่งกรมชลประทานรับสนองพระราชด าริ ตามระยะเวลา  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กรมอุทยานแห่งชาติ มีมติเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพ่ือก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าล าสะโตน แต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติถูกประกาศเป็นพ้ืนที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ ดังนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนราชการขาดการพูดคุยหารือและประสานงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการกันพ้ืนที่หรือยกเว้นพ้ืนที่บางส่วน เมื่อได้ประกาศเป็นพ้ืนที่มรดกโลกแล้ว การ
ด าเนินการกัน พ้ืนที่ ออกบางส่วนจะใช้ระยะเวลาและต้องยื่น ไปยังองค์การยู เนสโก ดั งนั้ น  
ขอฝากกรมชลประทานในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ คิดว่ากระบวนการภายในประเทศไทย  
ไม่น่าจะมีปัญหา กรมอุทยานน่าจะผ่านเรื่องนี้ได้ และยูเนสโกที่มีการประชุมปีละครั้ง ปีหน้าควรจะ 
เพิกถอนบางส่วนของอุทยานแห่งชาติตาพระยาได้แล้ว เพ่ือที่จะเริ่มงานก่อสร้าง ขอให้ท่านติดตามเรื่อง
นี้อย่างใกล้ชิดให้ได้เข้าสู่วาระของยูเนสโกในครั้งล่าสุดต่อไป 
 นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑. จ านวนพ้ืนที่ที่ใช้เก็บกักน้ า ๔,๗๕๓ ไร่ ความจุที่ ๒๒.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าคิดเฉลี่ยคือ  
มีความสูงเพียง ๓ เมตร อยู่ในระดับที่ตื่นมาก ตรงนี้ขอให้ชลประทานพิจารณาความเหมาะสมและความ
คุ้มค่าด้วย เมื่อต้องสูญเสียที่ดินเกษตรกรที่เวนคืนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีกหลายพันไร่ 
 ๒. การส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เกษตร กรมชลประทานอาจน าแนวคิดเกี่ยวกับการวางท่อส่งน้ ามาใช้  
ในโครงการ เพ่ือลดปัญหาการเวนคืนที่ดิน การระเหยของน้ า และการกีดขวางทางสัญจรของชาวบ้าน 
 
 ประเด็นเรื่องเส้นทางคมนาคมขนส่งจังหวัดสระแก้ว 
 

  ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ต าบลทัพเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ 
  ๑. ภูมิประเทศ และภูมิลักษณะ 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ในช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๗๗ + ๒๓๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐ + ๐๖๑ 



๔๙ 
 

อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา และถูกประกาศเป็นพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่าดงพญาเย็น – 
เขาใหญ่ (ขึ้นทะเบียนเมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๔๘) เป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจรสวนทาง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร 
ไม่มีขอบไหล่ทางเป็นทางโค้งคดเคี้ยว มีความลาดชันเฉลี่ย ๖ % และยิ่งในเวลากลางคืนบริเวณนี้จะมืดมาก 
ระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ หรือในช่วงเวลามีฝนตกถนนจะลื่นมาก จึงมักทาให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
บ่อยครั้ง 
 เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว เป็นเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอทัพราช จังหวัดสระแก้ว กับอ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประตูสู่อีสาน เชื่อมโยงระหว่างทางจังหวัดภาคอีสานใต้ จังหวัดต่าง ๆ กับจังหวัดในภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และประเทศ
เพื่อนบ้าน-ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
 ๒. สภาพปัญหา 
 ๒.๑ การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ในช่วงระยะทาง 
๓ กิโลเมตร อุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากรถบรรทุกสินค้าขาลงจากจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ความเร็ว ขาดความ
ระมัดระวัง สภาพรถไม่พร้อมใช้ ลมเบรกหมดและเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจา โดยเฉพาะบริเวณโค้ง
“ช้างพังกาไล” ทาให้การจราจรติดขัดอย่างมากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้
เส้นทางสัญจรจานวนมาก 
 ๒.๒ อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) จะเกิดขึ้นเฉลี่ย ๑ ครั้งต่อเดือน
หรือมากกว่านั้น สาหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาวหรือหยุดต่อเนื่อง  
จะเกิดปัญหาผู้ใช้รถใช้จานวนมาก ใช้เส้นทางดังกล่าวเพ่ือกลับภูมิลาเนาทาให้การจราจรติดขัดเป็น
ระยะทางยาวหลายกิโลเมตร 
 ๒.๓ จากสถิติข้อมูลการใช้เส้นทางในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ามีจานวนรถยนต์ขาขึ้น
ช่องตะโกจานวน ๗,๓๔๐ คัน และขาลงจานวน ๓,๕๖๒ คัน เฉลี่ยประมาณ ๑๐,๐๐๐ คันต่อวัน ซึ่งจาก
สิติข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 
 
 ๓. ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่
 ประชาชนจังหวดัสระแก้ว มีความต้องการ “การขยายช่องทางจราจรในทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ 
(ช่องตะโก)” แต่เนื่องจากปัจจุบันติดปัญหาไม่สามารถด าเนินการขยายช่องทางจราจรได้ เพราะเส้นทาง
ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา และถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งนี้ 
อ าเภอตาพระยา ได้มีหนังสือดว่นที่สุด ที่สก ๐๓๑๘.๒/๐๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว (ศปถ.จ.สระแก้ว) ว่าอ าเภอตาพระยา ได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบริเวณดังกล่าว โดยขอให้มี
การขยายช่องจราจรในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ เขาช่องตะโก เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 
 
 



๕๐ 
 

ลักษณะทางกายภาพของทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ชว่งเขาช่องตะโก 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 ๔. ข้อคิดเหน็ของส่วนราชการและประชาชน 
   แขวงการทางสระแก้ว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บริเวณเขาช่องตะโกจะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง
จังหวัดสระแก้วกับภาคอีสานตอนล่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะทางกายภาพจะเป็นถนนจะมีความกว้าง
ของผิวจราจรที่ ๘ เมตร มีความลาดชันโดยเฉลี่ยที่ ๖ เปอร์เซ็นต์ คือ มีความชันมาก ปัจจุบันเป็นผิว
ถนนแอลฟัลท์ (AC) เป็น ๒ ช่องจราจร มีการติดตั้งป้ายเตือน แสงสว่าง มีอุปกรณ์ความปลอดภัย และ
ป้ายแจ้งเตือนรถให้ใช้เกียร์ต่ าในการขึ้นเขาช่องตะโก สภาพบริเวณนี้จะเป็นช่องแคบ รถลงมาท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง จะเป็นลักษณะเบรคขัดข้อง ในช่วงของเทศกาลจะเป็นเส้นทางสู่อีสานตอนล่าง 



๕๑ 
 

ประชาชนจากนิคมอุตสาหกรรมระยองจะผ่านเส้นทางนี้ช่วงที่การจราจรหนาแน่นที่สุดสุดคือ ช่วง
เทศกาล จะมีปริมาณรถ ๔-๕ หมื่นคัน รถจะติดเป็นทางยาว  
  ความคืบหน้าโครงการ ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ต่อได้ เนื่องจากติดมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่ให้เข้าด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการส ารวจ ออกแบบ 
และขยายถนนบริเวณดังกล่าวได้ 
  ส าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึน้บ่อยครั้งบรเิวณนี้คือ เกิดจากความลาดชัน ๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตามมาตรฐาน
ทั่วไปไม่เกิน ๔ เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีความลาดชันเฉลี่ยที่ ๖ เปอร์เซ็นต์ บางช่วง ๗ – ๘ เปอร์เซ็นต์  
ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะต้องมีการปรับความลาดชันให้อยู่ที่ ๒ เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่รถบรรทุกวิ่งขึ้นลง 
ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องใช้เบสมาก แต่ระยะทางที่เพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัว คือ จาก ๓,๐๐๐ เมตร เป็น ๙,๐๐๐ 
เมตร หากมติคณะรัฐมนตรียกเลิก จะสามารถเข้าส ารวจ ออกแบบปรับปรุงโดยใช้ระยะเวลา ๑ ปี 1 ปี 
ใช้เวลาก่อสร้าง๒ ปี หลังจากได้รับงบประมาณ โดยจะใช้งบประมาณ โดยประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท 
  ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้า
ส ารวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากขณะนี้ ไม่สามารถด าเนินการใด
ได้เลย 
 
 ๕. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 
  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กรณีเส้นทางบริเวณช่องตะโก  
มีปัญหาเหมือนจังหวัดปราจีนบุรี คือ ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติ แต่จากการรับฟังข้อมูลทราบว่าจะเพ่ิม
ระยะทางจาก ๓ กิโลเมตร ให้เป็น ๙ กิโลเมตร เพื่อลดความลาดชัน ประเด็นนี้จะสามารถท าได้หรือไม่ 
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นเขา จะตัดหน้าผาหรือถมดินขนาดไหน อย่างไร ดังนั้น ขอให้แขวงการทางท าการ
ส ารวจและศึกษาพื้นที่และความเป็นไปได้ก่อน 
  พลเอก นาวิน  ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ขอคิดเห็นว่า ในเบื้องต้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรี
ไม่อนุมัติ มีปัญหา ๒ ประเด็น คือ รถติดในช่วงเทศกาล สามารถเข้าใจได้เพราะถนนเส้นต่าง ๆ ก็ติด
เช่นกัน แต่ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ถ้าป้องกันความสูญเสีย ลดอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีช่องจอด/ด่านจอด 
ด่านตรวจ/ช่องตรวจ ก่อนลงเขา จัดจุดพักรถและท าความเข้าใจ ซักซ้อมการใช้รถใช้ถนน ตรวจสภาพ
ความของคนขับและรถ จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้มาก 
  พลเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ พลเอก 
นาวิน ด าริกาญจน์ ดังนั้น ขอเสนอว่า ควรมีระบบการบริหารจัดการ วิเคราะห์ว่ารถประเภทใดเป็นกลุ่ม
เสี่ยงและช่วงเวลาเทศกาลควรก าหนดจุดตรวจ จุดพักตรวจสอบสภาพรถ หรือแม้กระทั่งก าหนดรถ
ประเภทใดขึ้นได้ช่วงเวลาใด หรือใช้เส้นทางเลี่ยงอื่น ๆ ก่อน ระหว่างรอการปรับระดับความลาดชันของ
ถนนหรือขยายเส้นทาง 
 ซึ่งประเด็นปัญหาทั้ง ๒ ข้อที่ได้รับมา คณะฯ จะด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
และน าส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด าเนินการต่อไป 
 
 
 



๕๒ 
 

 ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้เลีย้งไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว 
 
 

  จุดเริ่มต้นของการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไหมอีรี่ มาจากการที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว   
ลงพื้นที่และพบว่าบ้านแผ่นดินเย็น อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ มีกลุ่มผู้เลี้ยงไหม ขณะนั้นมีปัญหา
เรื่องการดึงเส้นไหม ทางวิทยาลัยจึงจัดหาวิทยากรลงไปช่วยจัดอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดึงเส้น 
อีกทั้งเล็งเห็นว่าในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกมันส าปะหลัง มันส าปะหลังเป็น
อาหารของไหมอีรี่ ดังนั้น เราจึงได้ท าการขยายกลุ่ม เนื่องจากการเลี้ยงไหมอีรี่นั้นใช้ระยะเวลาสั้น ๆ 
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยง เราได้ขยายกลุ่มผู้เลี้ยงไปยังอ าเภอตาพระยา ที่บ้านร่มไทร 
บ้านทับเสรี บ้างเชียงด า และบ้านสะแหง๋  
 ต่อจากนั้น วิทยาลัยชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ให้ท าโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนบนที่ราบเชิงเขา จึงได้น าอาชีพการเลี้ยงไหมเข้าไปส่งเสริมการเลี้ยงไหมเข้าไป
ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรบริเวณบนที่ราบเชิงเขา โดยเริ่มที่บ้านภักดีแผ่นดิน อ าเภอวัฒนานคร และที่
บ้านหนองโกวิทย์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
 ต่อจากนั้น ได้ขยายพ้ืนที่ไปที่อ าเภอเมือง ที่บ้านท่ากะบาก หมู่ ๑๐ และที่บ้านน้อย โนนตะเทิบ หมู่ 
๑๑ ต าบลท่าแยก ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่แบบครบวงจร โดยส่งเสริมองค์ความรู้ตั้งแต่การ
ผลิตไข่ไหมอีรี่ การเลี้ยง จนกระทั่งการแปรรูป จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นผ้าไหม พร้อมทั้งหาตลาด
รองรับให้กับชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับไหมอรีี ่

 

 
 



๕๓ 
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๕๕ 
 

 
 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้ข้อมูลถึงที่มีของโครงการดังกล่าวว่า กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ 
ชุมชนท่ากะบาก ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกมันส าปะหลัง และมีอาชีพเสริมเป็นการ
เลี้ยงหนอนไหมที่กินใบมันส าปะหลังแทนใบหม่อน ชาวบ้านที่เลี้ยงไหมจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งสถานที่



๕๖ 
 

ส าหรับทอผ้า แต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือส าหรับการทอผ้า ได้แก่ กี่กระตุก แปลเลี้ยงไหม 
และเครื่องดึงเส้นไหม ส าหรับใช้ในการดึงเส้นยืน ที่กลุ่มยังไม่สามารถท าได้  
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ เล็งเห็น
ความส าคัญของการสร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชน
ท่ากะบาก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอี่รี่ (ไหมอีรี่เป็นไหมป่าที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดีย ลักษณะของรัง
ไหมเป็นรังไหมเปิด เส้นไหมมีลักษณะคล้ายเส้นฝ้ายแต่เหนียวนุ่มกว่ายิ่งใช้ยิ่งมันวาว ทิ้งตัวดี) ที่มีเพียง
กลุ่มเดียวในจังหวดัสระแก้ว เนื่องจากไหมอีรี่เป็นไหมที่เลี้ยงด้วยใบมันส าปะหลัง ประกอบกับประชาชน
ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วมีอาชีพปลูกมันส าปะหลัง จะสามารถพัฒนาให้เป็นสถาบัน
สิ่งทอผ้าไหมอีรี่จังหวัดสระแก้ว อันจะน าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ท าให้คุณภาพชีวิต
ประชาชนในจังหวัดสระแก้วดีขึ้น คณะกรรมการฯ จึงมอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงไหมและ
ทอผ้าให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไหมชุมชนท่ากะบาก เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ดูแลชาวบ้านกลุ่มนี้ ให้ได้ข้อมูลว่า ในล าดับต่อไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมาช่วยในการศึกษาวิจัย ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้เสนอขอ
งบประมาณผ่านจังหวัดสระแก้วแล้ว ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสิ่งทอต่อไป 
 
 จากนั้น เป็นการสนทนาถาม-ตอบระหว่างสมาชิกวุฒิสภา และกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ 
 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า ส าหรับเรื่องไหมอีรี่เห็นความตัง้ใจและ
ชื่นชมที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วในพื้นที่ได้ท างานบูรณาการร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน หลังจากที่คณะสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการในครั้งแรก จากนั้นได้ไปโรงงานที่เป็นผู้ผลิตไหมอีรี่ ท าให้
ทราบว่าเส้นพุ่งที่ท ากันเองกับที่โรงงานผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมาก และธุรกิจไหมอีรี่เป็นที่ต้องการ
ของโรงงานสูงมาก แต่ก็ได้ทราบปัญหาในประเด็นส าคัญจากอธิบดีกรมหม่อนไหมตามที่ได้เชิญมาให้ข้อมูล 
ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย ซึ่งวันนี้ในเบื้องต้นจะขอสอบถามว่า รายได้ของผู้ที่อยู่ในวงจรของใหม่อีรี่  
มีรายได้จากส่วนใดบ้าง และรายได้เป็นอย่างไร 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เป็นผู้ตอบข้อซักถามว่า รายได้จะมาจาก ๓ ทาง ได้แก่ 
 ๑. รายได้หลัก จะมาจากการขายหัวมัน ได้รับประโยชน์ที่หัวมันจะมีขนาดโตกว่ ากลุ่มเกษตรกร 
ที่ไม่ได้ใช้ใบเลี้ยงไหมอีรี่ 
 ๒. รายได้เสริมจากการขายรังไหมและตัวไหม ถ้าเลี้ยงไหม ๑ ซอง คือ ๔๐ ลัง จะได้รังไหมอีรี่ ๑๐ – ๒๐ 
กิโลกรัม โดยขายรังสดพร้อมดักแด้ ราคา ๗๐ บาท/กิโลกรัม รังปาด คือ เอาดักแก้ออก ราคา ๒๕๐ – ๓๐๐ 
บาท/กิโลกรัม และขายดังแด้ ราคา ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม 
 ๓. รายได้เสริมจากการทอและขายผ้าไหมอีรี่ ผ้าพ้ืน ราคาเมตรละ ๑,๒๐๐ บาท ผ้ามัดหมี่ ราคาเมตรละ 
๑,๓๐๐ บาท จากนั้น จะเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ราคาจะปรับลงมาตามขนาดและจ านวนเมตร 
 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา สอบถามว่า กรณีขายดักแด้ไม่ได้จะท าอย่างไร 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เป็นผู้ตอบข้อซักถามว่า ทางกลุ่มยังไม่เคยประสบปัญหา เพราะชาวบ้านใน
พ้ืนที่ที่เลี้ยงไหมนั้นยังมีไม่มากนัก ส่งผลใหผ้ลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  



๕๗ 
 

 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับทราบข้อมูลจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแจ้งว่า 
ธุรกิจใหม่อีรีเติบโตไม่ได้ สาเหตุมาจากส่วนของต้นน้ า คือ หากเกษตรกรไม่มีรายได้จากการขายดักแด้จะ
ไม่คุ้ม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทราบ ตัวดักแด้ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดบริโภค เพราะรสชาติไม่ดี แข็ง ไม่อร่อย 
ดังนั้น ในภาพรวมของประเทศถ้ามีการผลิตออกมาจ านวนมาก ๆ แล้วขายดักแด้ไม่ได้จะท าอย่างไร 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชมุชนสระแกว้ ได้ให้ข้อมูลว่า แต่ก่อนไหมอรีี่จะเลี้ยงด้วยใบละหุง่ ท าให้ดักแด้
มีรสชาติไม่อร่อย ขม แต่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจะเลี้ยงด้วยใบมันตั้งแต่ระยะ ๓ – ๕ ท าให้ดักแด้ไม่ขม 
มีรสชาติอร่อยขึ้น และมีโปรตีน ซึ่งมีผู้น าไปวิจัยแล้วว่าเป็นยาบ ารุงก าลังด้วย ส าหรับในเรื่องของดักแด้ 
ตอนนี้ได้ให้ชาวบ้านแปรรปูขายเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ น้ าพริกต่าง ๆ คุกกี้ ดักแด้อบสมุนไพร และ
วิทยาลัยชุมชนมีความพยายามที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น  
 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้สอบถามว่า ถ้ามีการขยายฐานการผลิตออกไป 
เมื่อมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงไหมอีรี่จ านวนมาก อาจท าให้เกิดภาวะล้นตลาด จุดนี้เป็นปัญหาที่วุฒิสภามี
ความกังวล และท าให้ยังไม่ได้ด าเนินการบูรณาการร่วมกับโรงงานที่มีความต้องการไหมอีรี่อย่างมาก ที่
วุฒิสภาเคยไปดูโรงงานและขอข้อมูลทั้งการผลิต การตลาด การบริหารจัดการให้เป็น supply chain 
 ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ได้ตอบว่า เรื่องดักแด้อาจมีปัญหาในอนาคต ข้อเท็จจริง คือ ไหมอีรี่ 
มีลักษณะเปลือกแข็ง ไม่อร่อย ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ในระดับพ้ืนที่สามารถขายได้ และ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันบริษัที่รับซื้อรังไหมพร้อมดักแด้ คือ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
ราคาคิดเปน็เกรด บริษัทมีโควต้าในการรับซื้อจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะรับที่จังหวัดขอนแก่นครั้งละหลาย ๆ ตัน 
ซึ่งแต่ก่อนไม่มีเครื่องตัดก็จะรับซื้อรังปาด แต่ตอนนี้ บริษัทมีเครื่องตัดเลยซื้อเป็นรังสดพร้อมดักแด้ 
ปัญหาของกลุ่มที่มี คือ ระบบการบริหารจัดการ ยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงไหมที่ดีพอ ยังไม่สามารถป้อน
ผลผลิตเข้าโรงงานได้ตามที่บริษัทต้องการ และกรณี ไหมอีรี่สุกไม่พร้อมกัน บางรอบเป็นผีเสื้อก่อน บางรอบ
ยังไม่เข้ารัง ตรงนี้ยังจัดระบบไม่ได้ นอกจากนี้ ในประเด็นที่ถ้าบริษัทไม่รับซื้อ หรือกรณีไหมล้นตลาด 
จะท าอย่างไร ตรงนี้ กลุ่มจะขายในรูปของเส้นไหมและสิ่งทอ จึงอยากจะได้เครื่องดึงเส้นไหม เพราะถ้า
ท าเองได้ จะสามารถขายเส้นไหมได้ ตลาดมีความต้องการอย่างมาก ดังนั้น ถ้ามีเครื่องดึงเส้นไหม  
ในอนาคตจะสามารถช่วยในเรื่องดักแด้ล้นตลาดได้  
 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า จากการไดไ้ปดงูานที่บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ 
จ ากัด ซึ่งเป็นต้นเรื่องไหมอีรี่ที่ขายต่างประเทศ อาทิ ทวีปยุโรป ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไปญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่น าเส้นใยไปเสื้อผ้าของ muji บริษัทมีความต้องการอย่างมาก ประเด็นคือ เขาไม่เอา 
ตัวดักแด้ แต่อาจจะต้องคุยกันถ้ามีโรงงานแห่งอื่นที่ต้องการดักแด้ และถ้าทุกอย่างมีความพร้อมก็ท าการ
เจรจาให้เกิดการค้าร่วมกันในอนาคตต่อไป 
 ผู้แทนกรมหม่อนไหม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องตลาด พบว่า ปัญหาตัวดักแด้เป็น
ปัญหาในอดีตที่ผลิตอยู่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานบางส่วน เมื่อมีปริมาณมากแล้วระบายออกไม่ได้  
กรมหม่อนไหมจึงได้แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ผสมร าเลี้ยงปลา อีกส่วนหนึ่งเอาไปทดลองเพาะเลี้ยงถั่งเช่า
นอกจากนี้ ได้ไปตรวจสอบว่า บริษัทใดรับซื้อบ้าง พบว่า เป็นบริษัทเดียวกับกับที่รับซื้อจากผู้แทน
เกษตรกร ซื้อรังพร้อมดักแด้ที่กิโลกรัมละ ๑๐๐ – ๑๕๐ บาท บริษัทมีศักยภาพต้องการวัตถุดิบรังไหม
สดอยู่ที่ ๓๐ – ๕๐ ตัน/เดือน ส าหรับปริมาณการซื้อ-ขายจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ 
ประมาณ ๑๕ ตัน/เดือน และยังความต้องการอย่างสูงมาก 



๕๘ 
 

เรื่องรอ้งเรยีนของสว่นราชการและประชาชน 
 

 หลังจากการรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ นั้น ได้มีส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความเห็น 
ในรูปแบบหนังสือ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

๑. การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายวรพันธ ุ ์ สุวัณณุสส์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๖ 
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการฯ ช่วย
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว 
 
 

สาระส าคัญ 
ด้วยจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ภาคตะวันออก มี
อาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) จึงเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยง
โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จภ าค
ตะวันออก (EEC) กับภูมิภาคต่าง ๆ ได้รวมทั้ง
รัฐบาลก าหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แต่จังหวัดมีปัญหาที่
ส าคัญที่ขอความอนุเคราะห์สมาชิกวุฒิสภา
ช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 
๑. การขยายช่องทางการจราจรในทางหลวง
หมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ซึ่งทางหลวง
หมายเลข ๓๔๘ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง
อ าเภอโนนดินแดน จังหวัดบุรีรัมย์ กับอ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยบริเวณช่อง
ตะโก สภาพผิวทางมีความกว้างเพียง ๗ เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นทางขึ้น
เขา เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชัน ใน
เวลากลางคืนบริเวณนี้จะมืดมาก ระยะการ
มองเห็นไม่เพียงพอ จึงมักท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน ซึ่งเป็น
โครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และกรมชลประทาน

สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าวมา
ด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
 



๕๙ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ได้ส ารวจออกแบบเสร็จแล้ว แต่เนื่องจาก
อุทยานแห่งชาติตาพระยาได้รับการประกาศ
เป็นพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ท าให้กรม
ชลประทานไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าห้วยสะโตนได้ ประกอบกับในปัจจุบันผู้น า
ท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชน ได้มีการ
ร้องขอให้ทบทวนเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยสะโตน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ า
ท่วมในเขตอ าเภอตาพระยา  
 
ข้อร้องเรียน 
จังหวัดสระแก้วขอความอนุเคราะห์คณะ
กรรมการฯ ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยโท ไพโรจน์ ดีประเสริฐสิทธิ์ 
โทร. ๐๘๓ ๙๓๑ ๑๕๔๖ 
นางเล็กสุคนธ์ ดีประเสริฐสิทธิ์ 
โทร. ๐๘๖ ๐๑๑ ๔๑๙๖ 
 
เรื่อง : ขอรับความเป็นธรรม
ในการขยายแนวถนนสาย ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญ 
ด้วยข้าพเจ้า ร้อยโท ไพโรจน์ ดีประเสริฐสิทธิ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๐๑๑ ๔๑๙๖ มี
ความประสงค์ขอร้องทุกข์ และขอรับความ
เป็นธรรม เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๔๓๔๕๖ เล่มที่ ๔๓๕ หน้า ๕๖ 
และที่ดินมีโฉนดเลขที่ ๔๓๔๕๗ เล่มที่ ๔๓๕ 
หน้า ๕๗ อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ทั้งสอง
แปลงอยู่ติดกัน ต่อมาได้มี เจ้าหน้าที่ จาก
บริษัทวิชชากร จ ากัด  และ/หรือ บริษัท
กรุงเทพเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จ ากัด มา
ด าเนินการงานส ารวจออกแบบโครงการ
ก่อสร้างถนนสาย ก. ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 
ได้ท าการปักหลักเขตเพ่ือขยายเส้นทางสาย 
ก. ไม่เป็นไปตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใน
ท้องที่ ต าบลสระแก้วและต าบลท่าเกษม 
อ าเภอเมือง จั งหวัดสระแก้ว โดยบริษัท
ดังกล่าวได้ท าการปักหลักเขตโดยไม่เป็นธรรม 
รุกล้ าเข้ามาในที่ดินของข้าพเจ้า โดยไม่ยึด
แนวถนนเดิม ทั้งมิได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับ

สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าวมา
ด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
 



๖๐ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ความยินยอมจากข้าพเจ้า โดยปักหลักด้าน L 
จากกึ่งกลางถนนเข้ามา ๒๖.๕๐ เมตร แต่
หมุดด้าน R อยู่บนถนนเดิมขอบด้านซ้าย ท า
ให้การส ารวจขยายแนวเขตไม่เป็นไปตามแนว
ถนนเดิมตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านการปักแนวเขต 
และขอความเป็นธรรมให้แก้ไขแนวเขตที่
ส ารวจ เพ่ือลดความเดือดร้อนของผู้ร้องและ 
ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอให้
บริษัทดังกล่าว ที่มาด าเนินงานส ารวจออกแบบ
โครงการแก้ไขแบบให้เป็นธรรม 

 
 
 



ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

    การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ ห้องประชุมวิทยาลยัชุมชนสระแก้ว จังหวดัสระแกว้ 

๖๑ 



๖๒ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     

 
 

ร่วมชมนิทรรศการของกลุม่ผู้เลีย้งไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก 
จัดโดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว 



๖๓ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

      

 
 มอบข้าวสารพรอ้มถุงยังชพีให้ประชาชน จ านวน ๑๐๐ คน 

ณ โรงเรียนวิทยาชัยชุมชนสระแกว้ จังหวัดสระแก้ว 
 


